
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๖ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

.......................... 
ผู้มาประชุม 
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 

นายพิชัย            ทรงศักดิ์ศรี 
นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
นายบัญชา         สายสืบสวสัดิ์ 
น.ส.พรรณพัชนันท์  อัครม่ันคงวณิช 
นายนิพนธ์         สายสืบสวัสดิ์ 
นายสว่าง          ทัดเทียม 
นายดนัย          เอ่ียมวสันต์ 
นายธรรมรัตน์    เพชราวุฒิไกร 
นายปิยมิตร       มูลผลา 
นายชัยวุฒิ        นาคสินธุ์ 
นายสมชัย         สนธิอัชชรา 
นางสาวศศิธร     แต้พานิช 
นายณภัทร        กิตติโกษา 
นายพรศักดิ์       ก่อเลิศรัศมี 
นายจิรชัย         อัมราลิขิต 
นายสิทธิศักดิ์     มูลผลา 
นายวีรวุฒิ         กรกิจโสภณ 

ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทสบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 
ผู้ลาประชุม     จำนวน    ๑     คน   
๑.นางศิริลักษณ์     พงษ์พานิช      สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ขาดประชุม   จำนวน    -    คน 
 

 

 

 

 

 
 
 



-๒- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 

 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 

 

นายศุภฤกษ์  มูลผลา 
นายประยูร   กิจอริยกุล 
นายปรีชา    กาญจนบัตร 
นายพนัส      ศุภศิริลักษณ์ 
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก 
นางสาวจารินี   กรวยทรัพย์ 
นางสาวทัศนีย์   แย้มเอม 
นางอัญชลี       แย้มโพธิ์ 
นางรัฐศรัณย์    ตันบรรลือสุข 
นายวราวุฒิ     ชูแสง 
นางอัญชลี      คงทอง 
 
นางสาวสิรภัทร เหล่าโกธา 
นางสาววิลาสินี  แสงเพ่ิม 
นายอาทิตย์     ชลพันธุ์ 
สิบเอกวิรัตน์    แดงยั่งยืน 
นางสาวรังศิมา  เสียงเพราะ 
นายศักดิ์สิทธิ์    ทิพย์ศิริ 
นายปฏิวัติ      ประธรรมโย 
นางสาวอพัชฎา  แจ่มจันทร์ 
นายรัชพล       รุจิกรธราดล 

รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
รก.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
คนงาน 

 

 
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -ขณะนี ้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มาครบองค์ประชุม               
รองปลัดเทศบาล   แล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย          
    และเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑                
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู ้บร ิหาร และผู ้เข ้าร ่วมประชุม                 
ประธานสภาเทศบาล  ทุกท่าน วันนี ้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  เข้าสู ่ระเบียบ               
    วาระท่ี ๑  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี  -วันนี ้  นางศิร ิล ักษณ์  พงษ์พานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม              
ประธานสภาเทศบาล  ขอลา  ๑  วัน  ครับ 
     
 



-๓- 
นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   ๑.๑ การมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู ้อภิปราย  ชี ้แจง
ประธานสภาเทศบาล     หรือแถลงญัตติแทน  เนื่องจากวันนี้นายกเทศมนตรี  ติดราชการไม่สามารถ                                             
    เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลได้  ได้มีหนังสือมอบหมายให้                          
    นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ เป็นผู้เสนอญัตติแทน                            
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๖ วรรคสอง                                       
    กำหนดว่า  ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น                     
    อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น                  
    ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นผู้อภิปราย  ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้  แจ้งสภา          
    เทศบาลทราบครับ 

  ๑.๒ การเลือกผู ้มาปฏิบัต ิหน้าที ่ เลขานุการสภาท้องถิ ่นในคราว
 ประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กันยายน          
 ๒๕๖๖ เนื่องจากวันนี้เลขานุการสภาเทศบาลติดราชการไม่สามารถปฏิบัติ         
 หน้าที่ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา             
 ท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๕      
 กำหนดว่า  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น        
 หรือมีแต่ไม่อยู ่หรืออยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติ       
 หน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานหรือข้าราชการ                
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นคนหนึ่งเป็นผู ้ปฏิบัติหน้าที ่เลขานุการ                   
 สภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั ้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓  และ            
 ข้อ ๒๖  วรรคสองมาใช้บ ังคับโดยอนุโลม  เว ้นแต่การลงคะแนนเลือก                                
 ให้กระทำด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
  -ขอให้ที ่ประชุมพิจารณาเล ือกผู ้ท ี ่มาทำหน้าที ่ เลขานุการสภา     
 เทศบาล  ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ ๑  ครั ้งที ่ ๑       
 วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖  ขอเชิญเสนอชื่อ  พร้อมผู้รับรอง  ๒ คน ครับ 
  -ขอเชิญ  นายดนัย  เอี่ยมวสันต์  ครับ 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู ้ทรงเกียรติ  กระผม  นายดนัย   เอี ่ยมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง          
    พนัสนิคม  เขต ๑  กระผมขอเสนอ นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก ทำหน้าที่                     
    เลขานุการสภาเทศบาลในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑                     
    ครั้งที่ ๑  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๖ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอผู้รับรอง  จำนวน  ๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรองคนที่ ๑   นายปิยมิตร  มูลผลา 
    ผู้รับรองคนที่ ๒   นายณภัทร   กิตติโกษา 

 รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีตามระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
 



-๔- 
    เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น             
    รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควร                           
    ได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  เป็นอันว่า                                           
    ที่ประชุมเห็นชอบให้  นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  ทำหน้าที่เลขานุการ                                         
    สภาเทศบาล  ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑                       
    วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๖  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลทำหน้าที่ครับ 

 ๑.๓ ประกาศจังหวัดชลบุรี  เรื ่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง        
พนัสนิคม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งประกาศจังหวัดชลบุรี ให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับทราบ  ขอเชิญครับ 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -เร ียนประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาช ิกสภาเทศบาล  ด ิฉัน 
เลขานุการสภาเทศบาล  นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  รองปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม      
     ประกาศจังหว ัดชลบุร ี   เร ื ่อง  เร ียกประช ุมสภาเทศบาลเมือง                               
    พนัสนิคม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
     ด้วยอำเภอพนัสนิคมรายงานว่า  นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ได้ทำ                         
    คำร้องยื ่นต่อผู ้ว ่าราชการจังหวัดชลบุรี   ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง                                                
    พนัสนิคม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  เนื่องจาก                                
    มีความจำเป็นเพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมือง                 
    พนัสนิคมแทนตำแหน่งที่ว่าง และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย              
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณียั งมิได้ก ่อหนี ้ผ ูกพันไว ้เบิกจ ่าย                                                 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การขออนุมัติโอนเง ินงบประมาณรายจ่าย                    
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และขอกันเงิน                         
    งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  กรณียังมิได้ก่อหนี้                 
    ผูกพัน  รวมทั้งญัตติอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการของเทศบาล  ดังนั้น                  
    จึงขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   พิจารณาเรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง                  
    พนัสนิคม  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  มีกำหนด           
    ๑๕ วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๖  ถึงวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๖ 
     ผู ้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า  เหตุผลที ่เทศบาล         
    เมืองพนัสนิคมเสนอเพื่อขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมดังกล่าว                      
    เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  ฉะนั้น อ า ศ ั ย อ ำ น า จ                                     
    ตามนัยมาตรา ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข                   
    เพิ่มเติม ประกอบกับ ข้อ ๓๖ (๒)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย                   
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดชลบ ุร ีจ ึงเร ียกประช ุมสภาเทศบาลเม ือง                                
พนัสนิคม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  มีกำหนด 
๑๕ วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑๒ – ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๖ 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 



-๕- 
 

 

  ประกาศ  ณ วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
     (นายอำนาจ   เจริญศรี) 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   ๑.๔ แจ้งเรื ่องรองประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ขอลาออก
ประธานสภาเทศบาล  จากตำแหน่ง  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งหนังสืออำเภอพนัสนิคม
    ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -ตามหนังสืออำเภอพนัสนิคม ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑๓/๔๖๑๙        
เลขานุการสภาเทศบาล  ลงวันที ่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๖  เร ื ่อง  รองประธานสภาเทศบาลเมือง                               
    พนัสนิคม  ขอลาออกจากตำแหน่ง  อำเภอพนัสนิคมได้รับแจ้งจากจังหวัด           
    ชลบุรี  ว่า นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ  รองประธานสภาเทศบาล            
    เมืองพนัสนิคม  ได้ย ื ่นหนังส ือขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภา                
    เทศบาลเมืองพนัสนิคมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่              
    ๑ กันยายน ๒๕๖๖ จึงทำให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งรองประธานสภา               
    เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ตามมาตรา ๒๐ ทวิ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล                 
    พ.ศ.๒๔๙๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมจะต้องทำการ                
    เลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  แทนตำแหน่งที ่ว ่างภายใน                                                  
    ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง  ตามมาตรา ๒๐ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ              
    ดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๑๕ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย                       
    ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 จังหวัดชลบุรีแจ้งว่าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  เทศบาลเมืองพนัสนิคม               
มีเหตุจำเป็นอันสมควรในการขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ดังกล่าว  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั ้งที ่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  มีกำหนด ๑๕ วัน  ตั ้งแต่วันที ่ ๑๒ -๒๖ 
กันยายน  ๒๕๖๖  ตามนัยมาตรา ๒๖  แห่งพระราชบัญญัต ิเทศบาล                  
พ.ศ.๒๔๙๖ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม ทั ้งนี ้  ในการประชุมสภาเทศบาลเมือง      
พนัสนิคม ขอให้ดำเนินตามนัย ข้อ  ๓๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  
โดยเคร่งครัด  และให้จัดส่งหนังสือตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองพนัสนิคม  ทุกคนทราบด้วย 
 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
    ขอแสดงความนับถือ 
   ว่าที่ร้อยตรี 
    (ศราวุธ  กรกิจจิระเจริญ) 
                นายอำเภอพนัสนิคม 
 



-๖- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เร ื ่องร ับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓                   
    ครั้งที่ ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  เม่ือวันพุธที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๖   
นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -สำหร ับรายงานการประช ุมทางคณะกรรมการตรวจรายงาน                        
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมได้ตรวจพิจารณาแล้ว  และเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดส่ง                                   
    ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาล                                       
    ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม ่
     -ขอเชิญ นายดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 

นายดนัย  เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายดนัย  เอี ่ยมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอแก้ไข                 
    รายงานการประชุม หน้าที่ ๒๗  ที่ผมได้อ่านรายงาน บรรทัดที่ ๖ ช่วยแก้ไข                
    นิดหนึ่ง  ท่านรองฯ ไปสำรวจช่วยแก้ไข  เป็นท่านรองประยูร  ท่ านรองฯ               
    อะไรไม่ทราบ  ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -เม ื ่อไม ่ม ีสมาช ิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไข  เป ็นอ ันว่า                               
ประธานสภาเทศบาล  ที ่ประช ุมมีมต ิร ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสน ิคม                                    
    สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  ครั ้งที ่ ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  เมื ่อว ันพุธที่                                                   
    ๓๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื ่องเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมแทนตำแหน่ง                 
    ที่ว่าง 
นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี ้แจงระเบียบที ่ เก ี ่ยวข้องกับ                        
ประธานสภาเทศบาล  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเทศบาลเมืองพนัสนิคม ขอเชิญครับ 

นางสาวเกตน์นิภา ไกรจะบก  -เร ียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติ
เลขานุการสภาเทศบาล  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖                      
    และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวง                           
    มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม              
    ถึง (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๕  เมื ่อรองประธานสภาท้องถิ ่นพ้นจาก                   
    ตำแหน่งก่อนครบอายุสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น             
    แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้  
    (๑) กรณีรองประธานสภาท้องถิ ่น  ให้สภาท้องถิ ่นเลือกรองประธานสภา          
    ท้องถิ ่นแทนตำแหน่งที ่ว ่าง ภายใน ๑๕ วัน  นับตั ้งแต่ว ันที ่ตำแหน่งนั้น                             
    ว่างลง   
     ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภา  
     กรณีที ่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภา           
     ท ้องถ ิ ่น ใดม ีรองประธานสภาได ้มากกว ่ าหน ึ ่ งคน  ให ้ เล ือก                                                        
     รองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน  และจึงเลือกรองประธานสภา                                
     ท้องถิ่นในลำดับถัดไปทีละคน  จนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี  ให้นำ        
     ความในข้อ ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม                     



-๗- 
 ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน                            
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง               
ตำแหน่ง ประธานสภาท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง                             
ไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง              
ครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
ผ ู ้ท ี ่ ถ ูกเสนอช ื ่อคนหน ึ ่ ง   โดยว ิธ ี เข ียนหมายเลขประจำต ัวของผ ู ้ ที่                               
ถูกเสนอชื ่อ  เมื ่อตรวจนับแล้ว  ให้ประธานที ่ประช ุมประกาศคะแนน                        
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก                        

     ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น        
    หรือเลขานุการสภาท้องถิ ่น  ถ้ามีการเสนอชื ่อผู ้สมควรได้ร ับการแต่งตั้ง                                     
    เพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญสมาชิกเสนอชื ่อผู้ที ่เหมาะสมและสมควรเป็นรองประธาน        
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ขอเชิญ  นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ  ครับ 

น.ส.เขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ   -เรียนประธานสภาเทศบาลที ่เคารพ  และสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ด ิฉ ัน นางสาวเขมณัฏฐ ์  ร ักจรรยาบรรณ  สมาช ิกสภาเทศบาลเมือง                                               
    พนัสนิคม  เขต ๑ ขอเสนอชื่อ นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา  เป็นรองประธานสภา              
    เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอผู้รับรอง  จำนวน ๒ ท่าน   
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรองคนที่ ๑  นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ ์
    ผู้รับรองคนที่ ๒  นายปิยมิตร  มูลผลา 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -รับรองถูกต้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ม ีท ่านใดจะเสนอช ื ่ออ ีกหร ือไม ่คร ับ  เม ื ่อไม ่ม ีการเสนอชื่ อ                                  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้เหมาะสมเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมอีก  และมีการเสนอชื่อ                           
    ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เพียง                                   
    คนเดียว  เป็นอันว่า  นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา  ได้รับการเสนอชื่ อแต่งตั้งเป็น                                
    รองประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  และจะดำเนินการรายงานผล                                                    
    การเลือกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแต่งตั้งตามระเบียบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อทราบ 
นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   ๔.๑ ญัตต ิรายงานการประเมินมาตรฐานขั ้นต ่ำการจ ัดบร ิการ  
ประธานสภาเทศบาล  สาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
     -ขอเชิญ  รองนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายประยูร   กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู ้ทรงเกียรติ                       
รองนายกเทศมนตรี  ทุกท่าน  กระผม นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้า                                  
    ขอเสนอญัตติ  เรื ่อง  รายงานการประเมินมาตรฐานขั ้นต่ำการจัดบริการ                                     
    สาธารณะของเทศบาล  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 



-๘- 
     ด ้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง                    
    ส่วนท้องถิ ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี ้ว ัดและการประเมินมาตรฐาน              
    ขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี                   
    พ.ศ.๒๕๖๖  และให้นำเกณฑ์ชี้วัดของเทศบาล  จำนวน  ๘  ด้าน  จำนวน              
    ๕๒ ตัวชี้วัด  ไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี                    
    พ.ศ.๒๕๖๖  ของเทศบาล  ซ่ึงผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปใช้ เป็นเกณฑ์                                    
    ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ                              
    พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
    ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบการประเมินตนเองและแบบติดตามและ                                              
    ประเมินผลแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกระจาย                             
    อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) (www.odloc.go.th) พร้อม                  
    ส่งผลการประเมินให้สำนักงาน ก.ก.ถ. และรายงานสภาเทศบาลทราบ 

 เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ได้ดำเนินการประเมินตนเองฯ และบันทึก 
ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน
คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ก.ก.ถ.)
(www.odloc.go.th) และจัดส่งให้สำนักงาน (ก.ก.ถ.) เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ของสำนักงาน  ก.ก.ถ. กำหนด  จึงรายงานให้สภาเทศบาลเมือง                   
พนัสนิคมทราบ 
 ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเพ่ือทราบ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ตามที ่รองนายกเทศมนตรีได ้เสนอญัตติรายงานการประเมิน    
ประธานสภาเทศบาล  มาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖                          
    สภาเทศบาลรับทราบ  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕     เรื่องเพื่อพิจารณา 
นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี  ๕.๑ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
     -ขอเชิญ รองนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ           
รองนายกเทศมนตรี  ทุกท่าน  กระผมนายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม                       
    ข้าพเจ้าฯ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย                         
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ไว้ทำการเบิกจ่าย             
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
 ตามที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้                   
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้เพื่อดำเนินการและ    
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั ้น  ปรากฏว่าในปีงบประมาณ                     
พ.ศ.๒๕๖๖ มีงบประมาณที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันจึงขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายไว้เพ่ือนำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๗ 

http://www.odloc.go.th/
http://www.odloc.go.th/


-๙- 
   เหตุผล 
 โครงการที ่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ทันในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖                  
จึงต้องขยายเวลาในการเบิกจ่ายเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 ๑.จัดซื ้อพร้อมติดตั ้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จอ LED                  
Full Color จำนวน  ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  จัดซื้อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ จอ LED Full Color ดังนี้ 
๑. จอ LED Screen P๘ ๓ in ๑ SMD Full Color แบบติดตั้งภายนอก ขนาด    
    ๓ x ๔ เมตร (๑๒ ตารางเมตร)  ป้ายละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. เครื่องควบคุม LED Display ชุดละ ๗๕,๐๐๐ บาท 
๓. ตัวแปลงสัญญาณภาพผ่านระบบไฟเบอร์ออฟติค  จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ 
    ๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท 
๔. เสาเหล็กกลมชุปกัลวาไนท์ สำหรับติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์    
    ยืดความสูงไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐ เมตร  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๓ นิ้ว  พร้อมฐาน    
    ตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

     ๕. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองที่สำหรับติดตั้งภายนอก         
         อาคาร ชุดละ  ๒๒,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน           
         ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 
    ๖. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท (เกณฑ์ราคา       
        กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
    ๗. เครื ่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที ่ ๒ (จอแสดงภาพขนาด                          
        ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ้ว เครื ่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและ            
        คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
    ๘. เครื่องจ่ายไฟขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ VDC มีช่องเสียบไฟ ๒๒๐VAC ไม่น้อยกว่า              
        ๔ ช่อง  โวลท์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์  ชุดละ ๓๕,๐๐๐ บาท 
    ๙. FUSION SPLICE PROTECTOR SLEEVE พร้อมเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง                                  
        จำนวน  ๒ ตัว ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท รวม ๕,๐๐๐ บาท 

๑๐. สายเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์  เส้นละ ๕,๐๐๐ บาท 
๑๑. สายนำสัญญาณ UTP พร้อมหัวสาย LAN (RJ๔๕) จำนวน ๒ เส้น ๆ ละ     
      ๒,๓๐๐ บาท  เป็นเงิน ๔,๖๐๐ บาท 
๑๒. ชุดควบคุมไฟฟ้าพร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์  (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า                
      นครหลวง)  เส้นละ ๗,๕๐๐ บาท 
๑๓. ระบบสายดิน  เส้นละ  ๑,๔๐๐ บาท 
 



-๑๐- 
๑๔.ตู้ไฟฟ้าภายนอก  ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท 
๑๕.ค่าแรงติดตั้งตามโครงการ และรื้อป้าย LED และโครงเหล็กรับจอ LED      
     ของเดิมออก ๓๖๒,๐๐๐ บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง 
งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย ๑ ถนนบ้านเรือนใหญ่ จำนวน 
๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท  
       -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และท่อลอดยาวรวม 
๓๓๘.๐๐ ม. และปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติก  หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการ
ไม่นอ้ยกว่า  ๑๐๓.๗๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) 
๓.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีกุญชร ช่วงที ่ ๒ 
จำนวน ๒,๒๕๗๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการ  ดังนี้ 
-ดำเนินการ  Milling ผิวจราจรเดิมลึก ๐.๐๕ ม. กว้าง ๕.๙๐-๙.๕๐ ม.               
ยาว ๘๔๕.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๖,๕๖๓.๕๐ ตร.ม. 
-ดำเน ินการป ูผ ิวแอสฟัลท ์ต ิก หนา ๐.๐๕ ม. กว ้าง ๕.๙๐ -๙.๕๐ ม.                  
ยาว ๘๔๕.๐๐ ม. พร้อมทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ              
ไม่น้อยกว่า ๖,๕๖๓.๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) 
๔.โครงการปรับปรุงทางเท้าทั้ง ๒ ฝั่ง ถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๑ (แยกโพธิ์ตาก
ถนนศรีกุญชร) จำนวน ๒,๓๓๗,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ดังนี้ 
-รื้อคันหินและทางเท้าเดิม 
-ก่อสร้างคันหินทางเท้าและทางเชื่อม ๒ ฝั่ง พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก 
-คันหินสำเร็จรูป ยาว  ๘๖๙.๐๐ ม. 
-คันหิน ค.ส.ล. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. 
-คันล๊อคหลังยาว ๙๒๕.๐๐ ม. 
-ทางเดินเท้า ค.ส.ล.หนา ๐.๑๐ ม.พ้ืนที่โดยรวมประมาณ ๑,๖๖๘.๐๐ ตร.ม. 
ถนนทางเชื่อม หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่โดยรวมประมาณ ๓๖๗,๐๐ ตร.ม. 
-ปรับปรุงบ่อพักพร้อมฝาท่อ  ๑๒๓ บ่อ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) 
๕.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนเทศบาล ๒  
จำนวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อระบายน้ำ   โดยวางท่อระบายน้ำรางยู  ขนาด  
๐.๔๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๔๐ ม.ยาว 
๓๐.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๕ บ่อพัก  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ) 



-๑๑- 
 รวมเงินที ่ขอขยายเวลาไว ้เบิกจ่ายกรณีย ังมิได้ก ่อหนี ้ผ ูกพันเงิน
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 
๙,๓๔๗,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 กรณีเมื ่อสิ ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลา                 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
 จึงขอได้โปรดนำเสนอต่อที ่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม          
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ม ีสมาช ิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหร ือไม ่ครับ
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ  นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  ครับ  

นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม              
    เขต ๑  ผมขอสอบถามท่านประธานสภาเทศบาล  ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร       
    เกี่ยวกับญัตติที่ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผมเข้าไปดูในญัตติ             
    ก็มีหลายโครงการที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้อนุมัติไปเป็นปีแล้ว ไม่ทราบว่า       
    ทางคณะผู้บริหารท่านทำอะไรกันอยู่ครับ  ปล่อยเวลาในการที่จะทำตรงนี้                                    
    พอใกล้หมดปีงบประมาณแล้วก็มาขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ                                        
    ผมขอยกตัวอย่างชาวบ้านเดือดร้อนอยู่  แต่ท่านยังเก็บไว้อยู่ไม่ทำอะไรเลย           
    เช่น โครงการท่อระบายน้ำถนนบ้านเรือนใหญ่  ทางชาวบ้านเดือดร้อนมา                               
    เป็นระยะเวลาสิบ ๆ ปี โครงการนี้ผลุบ ๆ โผล่ๆ เข้ามาในสภาเทศบาล  แทนที่              
    จะเข้ามาในปีนี้  และทางสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมก็อนุมัติไป  แต่ก็ไม่ทราบ        
    ท่านเก็บไว้พอใกล้สิ้นปีงบประมาณก็มาขอขยายเวลา ทางสภาเทศบาลไม่ค่อยมี               
    ปัญหาครับ ถ้าท่านคณะผู้บริหารจะขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แต่ผม         
    ยังกังวลอยู่  เมื่อปีก่อนราคาค่าวัสดุก่อสร้างเป็นราคาหนึ่ง  แต่เมื่ อทางท่าน                   
    คณะผู้บริหารเก็บไว้ไม่ทำต่อก็เป็นอีกราคาหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้ว การที่จะจัด           
    ประมูลหรืออีบิดดิ ้งผมว่าใช้ระยะเวลาไม่เกินสามเดือนก็จะทำได้ แต่ท่าน                               
    คณะผู้บริหารปล่อยระยะเวลานานมากผมยังกังวลอยู่ครับ 

-อีกเรื ่องหนึ่งที่ผมอยากจะชี้แจงเป็นตัวอย่างเมื่อ ๒-๓ ปีก่อน ก็มีโครงการ
ปรับปรุงฟุตบาททางเท้าและปูกระเบื้อง บริเวณถนนศรีกุญชร  ซึ่งได้นำเข้าสภา           
เทศบาล  งบประมาณห้าล้านกว่าบาท  ก็นำเข้าสภาเทศบาลแล้วให้สมาชิกสภา          



-๑๒- 
เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้พิจารณาและทางสมาชิกสภาเทศบาลก็อนุมัติเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านบริเวณถนนศรีกุญชรพออนุมัติไปก็เหมือนเดิมก็เก็บไว้
จนใกล้ถึงปีงบประมาณมาขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ซึ่งทางสมาชิก
สภาเทศบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องชาวศรีกุญชรและทางสมาชิก
สภาเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณไปอีก  ผมก็เฝ้าดูใกล้หมดปีงบประมาณ                     
ผมก็ถามในสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าไม่ได้ทำต่อหรือครับไม่เห็นว่ามีการประมูล                    
ก็ได้รับคำตอบจากท่านผู้บริหารไม่ได้ทำแล้ว  เพราะว่าราคาสูงขึ้น  ผมยังกังวล
ก็อยากให้ท่านผู้บริหารช่วยพิจารณาดูโครงการที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้อง
ก็ขอให้ช่วยทำก่อนครับ ในส่วนของโครงการใดที่ยังไม่ค่อยสำคัญทำโครงการ
ตามทีหลังฝากไว้ช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประยูร กิจอริยกุล   -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ          
รองนายกเทศมนตรี  ทุกท่าน  กระผม นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม                              
    ที่ได้รับมอบหมายจาก  นายวิจัย   อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม                    
    ในวันนี้ ผมก็จะขอตอบในส่วนที่รู้และในส่วนที่เห็น  และในส่วนที่เป็นมาว่า                           
    ในแต่ละเรื ่องที ่ทางสมาชิกผู ้ทรงเกียรติได้สอบถามขึ ้นมาและฝากให้เป็น                
    การบ้านให้กับทางคณะผู้บริหารดำเนินการในโครงการต่าง ๆ โครงการแรกเลย              
    ที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้นำเสนอแนะมาโครงการสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.              
    บริเวณถนนบ้านเรือนใหญ่ ซอย ๑ ซึ่งโครงการนี้ผมก็เข้าใจเหมือนกับทางท่าน               
    สมาชิกสภาเทศบาลว่าทางชุมชนย่อยท่ี ๒ ต้องการและได้มีการเสนอโครงการนี้              
    มาอย่างต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากว่าในการสำรวจแต่ละครั้งนั้นทางช่างกับทาง          
    ชุมชนก็ได้ลงพื้นที่ไม่พร้อมกัน  ปรากฏว่า  ครั้งแรกแบบของถนนบ้านเรือนใหญ่            
    ซอย ๑  ครั้งแรกออกแบบไว้  ๔๐ เซนติเมตร  เพราะฉะนั้นก็มีการประชุม         
    ร่วมกับชุมชนย่อย ซึ่งตอนนั้นผมทราบได้ว่าทางท่านนายกเทศมนตรี  ประธาน             
    ชุมชน  และรองประธานชุมชน ได้มีความคิดเห็นกันว่า ๔๐ เซนติเมตร เขาก็               
    กังวลว ่าน ้ำจะระบายไม ่ท ันก ็ม ีการแก้ไขแบบให้ เป ็น ๕๐ เซนติ เมตร                                    
    เพราะฉะนั ้น ไม่ว ่าจะเป็นการแก้ไขแบบแปลน หรือว่าการเปลี ่ยนแปลง                                      
    แบบแปลนอะไรที่ทำให้คุณลักษณะเปลี่ยนจะต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล                
    ซึ่งทราบว่ามาขอสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมไปในการที่จะต้องไปออกแบบใหม่        
    และสำรวจพื้นที่ใหม่และออกแบบใหม่  ซึ่งในปีนี้เราก็ได้ผลักดันและก็เร่งรัด              
    โครงการนี ้สำเร็จก็ได้ยื ่นแล้ว  เมื ่อวันที ่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๖  ซึ ่งตอนนี้                                     
    อยู่ระหว่างคณะกรรมการจะพิจารณาผลตัวนี้  เพราะฉะนั้น ที่เราขอเข้ามา                                     
    ก็เพื่อว่าถ้าพิจารณาไม่ทันภายในเดือนนี้ขอกันเงินตัวนี้เพื่อทำต่อให้สำเร็จ                                    
    ขอเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เคยกล่าวไว้ใน                                    
    ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้   ว่าสิ ่งหนึ ่งที ่เราจะไม่ค่อยพร้อมในเรื ่องช่าง                                              
    เขียนแบบ  ซ่ึงในปีนี้ทางผมที่มาดูแลกองช่างผมก็ได้ตระหนัก ผมก็เข้าใจสมาชิก 



-๑๓- 
 
    สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่ได้นำเสนอตรงนี้ว่าสิ่งที่เกิดกับประชาชนทาง                         
    คณะผู้บริหารควรตระหนักและให้เข้าใจ  ควรผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้เกิด                       
    ประโยชน์กับประชาชนให้เร็วที่สุด  ตัวผมเองก็ได้ปรึกษากับทางผู้อำนวยการ                          
    กองช่างเป็นประจำ  เราก็ได้มีการไปจ้างเขียนแบบบ้างไปจ้างคนมาช่วยเขียน             
    แบบบ้าง  ปีนี้โครงการต่าง ๆ ขอกันเงินไว้ทั้งหมดบางโครงการเขามีการยื่นแล้ว       
    เพราะฉะนั้น  จะขอเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมว่าเราไม่ได้              
    หยุดนิ่งเราทำงานอย่างต่อเนื ่อง เพราะตอนนี้เราได้ผลักดันโครงการที ่เป็น 
    ประโยชน์กับประชาชนเกือบจะแล้วเสร็จแล้ว  ที ่ยังไม่ได้ทำถนนศรีจารุ -            
    สัมพันธ์ ๑ ตอนนี้กำลังประมาณราคากลางอยู่ครับ  อาจจะไม่ทันในการอีบิดดิ้ง   
    ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่ได้ห่วงใย เราจะพยายาม              
    ทำให้ดีที่สุด  ในปีต่อไปถ้าเป็นไปได้เรามีความพร้อมในด้านช่าง เราจะมีความ                  
    พร้อมในด้านการประมาณการ และเรามีความพร้อมในด้านเจ้าหน้าที่ที ่จะ                   
    ดำเนินการตามระเบียบตามขั้นตอนของพัสดุ เราจะทำให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ติดอยู่                               
    ที่ยอดเงินว่าในแต่ละปีนั้น  เงินอุดหนุนทั่วไป รายได้ของเทศบาล เราสามารถ                   
    ทำได้เลยหรือไม่ บางครั้งถ้าเงินไม่พอก็ไม่สามารถที่จะทำได้  เราก็จะต้องดู                             
    ในเร ื ่องของสถานะการคลังควบคู ่ก ันไปด้วย  ขอขอบคุณท่านสมาชิก                                                            
    ผู ้ทรงเก ียรต ิและขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลที ่ ได ้ ให ้โอกาส                                                 
    คณะผู้บริหารได้ส่งผู้แทนเข้าเสนอญัตติและชี้แจง  ขอบคุณครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ  สท.ปิยมิตร  มูลผลา  ครับ 

นายปิยมิตร  มูลผลา   -เรียนประธานสภาที่เคารพ  และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล  นายปิยมิตร  มูลผลา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑ ผมขอปรึกษา                  
    ท่านประธานสภาเทศบาลเกี ่ยวกับเรื ่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย                                
    เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ซึ่งมีด้วยกัน             
    จำนวน  ๕ โครงการ  อยากจะให้ท่านประธานสภาเทศบาล  ให้ผู้บริหารช่วย           
    แยกแต่ละโครงการก่อนที่จะขออนุมัติแต่ละโครงการได้หรือไม่ เหมือนกับว่า            
    รวมมาครั้งเดียวกันเลยครับ  ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล  พิจารณาอนุมัติเป็นโครงการๆ ไป                       
ประธานสภาเทศบาล  ก็แล้วกันครับ  
     ๑. จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จอ LED Full          
    Color  จำนวน  ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใด            
    เห็นชอบอนุมัติญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย                 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  กรณียังมิได้ก่อหนี ้ผูกพัน  ขอได้โปรด                                        
    ยกมือครับ 
 
 



-๑๔- 
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  อนุมัติ   ๗  เสียง ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นายสว่าง       ทัดเทียม 
    ๒.นายชัยวุฒิ     นาคสินธุ์ 
    ๓.นายสมชัย      สนธิอัชชรา 

๔.นางสาวศศิธร   แต้พานิช 
    ๕.นายพรศักดิ์     ก่อเลิศรัศมี 
    ๖.นายจิรชัย       อัมราลิขิต 
    ๗.นายวีรวุฒิ       กรกิจโสภณ 

นายพิชัย    ทรงศักดิ์ศรี   -ท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  ไม่อนุมัติ   ๙   เสียง  ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นางสาวเขมณัฏฐ์ รักจรรยาบรรณ 
    ๒.นายบัญชา       สายสืบสวัสดิ์ 
    ๓.นางสาวพรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช 
    ๔.นายนิพนธ์      สายสืบสวัสดิ์ 
    ๕.นายดนัย        เอ่ียมวสันต์ 
    ๖.นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร 
    ๗.นายปิยมิตร     มูลผลา 
    ๘.นายณภัทร      กิตติโกษา 
    ๙.นายสิทธิศักดิ์   มูลผลา   
    งดออกเสียง  ๑  เสียง  นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ             
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  รายการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้าย          
    ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จอ LED Full Color จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
     -ขอเชิญ  สท.ธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  ครับ 

นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร  -เรียนประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม                                       
    เขต ๑ ท่านประธานได้ขอมติแล้วทำตามนั้นขออนุมัติเท่าไร  ไม่อนุมัติเท่าไร                                    
    ก็ทำไปตามมติประชุมเลยครับ  ถ้าสมมุติว่าไม่อนุมัติแล้วแต่ทางผู ้บริหาร                                                 
    ทำได้ทันก็ทำครับ  แต่ถ้าทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับฝากด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   ๒.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๑ ถนนบ้านเรือนใหญ่
ประธานสภาเทศบาล  จำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท  ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ             
    โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๑  ถนนบ้านเรือนใหญ่ จำนวน        
    ๑,๙๘๐,๐๐๐  บาท  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 
 



-๑๕- 
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  อนุมัติ  ๑๖  เสียง ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
    ๒.นายบัญชา        สายสืบสวัสดิ์ 
    ๓.นางสาวพรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช 
    ๔.นายนิพนธ์       สายสืบสวัสดิ์ 
    ๕.นายดนัย         เอ่ียมวสันต์ 
    ๖.นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร 
    ๗.นายปิยมิตร      มูลผลา 
    ๘.นายณภัทร       กิตติโกษา 
    ๙.นายสิทธิศักดิ์    มูลผลา 
     ๑๐.นายสว่าง        ทัดเทียม 
    ๑๑.นายชัยวุฒิ      นาคสินธุ์ 
    ๑๒.นายสมชัย       สนธิอัชชรา 

๑๓.นางสาวศศิธร    แต้พานิช 
    ๑๔.นายพรศักดิ์      ก่อเลิศรัศม ี
    ๑๕.นายจิรชัย        อัมราลิขิต 
    ๑๖.นายวีรวุฒิ        กรกิจโสภณ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ไม่มีครับ 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง  นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
     -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ             
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ    
    ค.ส.ล.ซอย ๑  ถนนบ้านเรือนใหญ่  จำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท  
     ๓.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีกุญชร ช่วงที่ ๒  

จำนวน  ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ                                  
 อนุมัติโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนศรีกุญชร  ช่วงที่ ๒          
 จำนวน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท  ขอได้โปรดยกมือครับ 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  อนุมัติ  ๑๖  เสียง ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
    ๒.นายบัญชา       สายสืบสวัสดิ์ 
    ๓.นางสาวพรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช 
    ๔.นายนิพนธ์      สายสืบสวัสดิ์ 
    ๕.นายดนัย        เอ่ียมวสันต์ 
    ๖.นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร 
    ๗.นายปิยมิตร     มูลผลา 
    ๘.นายณภัทร      กิตติโกษา 
 



-๑๖- 
    ๙.นายสิทธิศักดิ์   มูลผลา 
     ๑๐.นายสว่าง       ทัดเทียม 
    ๑๑.นายชัยวุฒิ     นาคสินธุ์ 
    ๑๒.นายสมชัย      สนธิอัชชรา 

๑๓.นางสาวศศิธร   แต้พานิช 
    ๑๔.นายพรศักดิ์     ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๕.นายจิรชัย       อัมราลิขิต 
    ๑๖.นายวีรวุฒิ       กรกิจโสภณ 
นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ไม่มีครับ 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง  นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
     -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ             
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  กรณียังมิได้ก่อหนี ้ผูกพัน  โครงการปรับปรุงถนน                                            
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีกุญชร ช่วงที่ ๒ จำนวน  ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท  
     ๔.โครงการปรับปรุงทางเท้าทั้ง ๒ ฝั่ง ถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๑ (แยก                                              
    โพธิ์ตากถึงถนนศรีกุญชร) จำนวน  ๒,๓๓๗,๐๐๐ บาท  ผมขอมติที่ประชุม              
    สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงทางเท้าทั้ง ๒ ฝั่ง ถนน                                 
    ศรีจารุสัมพันธ์ ๑ (แยกโพธิ์ตากถึงถนนศรีกุญชร) จำนวน  ๒,๓๓๗,๐๐๐ บาท            
    ขอได้โปรดยกมือครับ 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  อนุมัติ  ๑๖  เสียง ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
    ๒.นายบัญชา        สายสืบสวัสดิ์ 
    ๓.นางสาวพรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช 
    ๔.นายนิพนธ์       สายสืบสวัสดิ์ 
    ๕.นายดนัย         เอ่ียมวสันต์ 
    ๖.นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร 
    ๗.นายปิยมิตร      มูลผลา 
    ๘.นายณภัทร       กิตติโกษา 
    ๙.นายสิทธิศักดิ์    มูลผลา 
     ๑๐.นายสว่าง        ทัดเทียม 
    ๑๑.นายชัยวุฒิ      นาคสินธุ์ 
    ๑๒.นายสมชัย       สนธิอัชชรา 

๑๓.นางสาวศศิธร    แต้พานิช 
    ๑๔.นายพรศักดิ์      ก่อเลิศรัศม ี
    ๑๕.นายจิรชัย        อัมราลิขิต 
    ๑๖.นายวีรวุฒิ        กรกิจโสภณ 
 
 



-๑๗- 
นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ไม่มีครับ 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง  นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
     -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ             
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการปรับปรุงทางเท้า                                            
    ทั้ง  ๒  ฝั่ง  ถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๑  (แยกโพธิ์ตากถึงถนนศรีกุญชร) จำนวน                                         
    ๒,๓๓๗,๐๐๐ บาท  
     ๕.โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนเทศบาล ๒  จำนวน            
    ๖๖๐,๐๐๐ บาท  ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติ           
    โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนเทศบาล  ๒  จำนวน ๖๖๐,๐๐๐       
    บาท  ขอได้โปรดยกมือครับ 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  อนุมัติ  ๑๖  เสียง ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
    ๒.นายบัญชา        สายสืบสวัสดิ์ 
    ๓.นางสาวพรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช 
    ๔.นายนิพนธ์       สายสืบสวัสดิ์ 
    ๕.นายดนัย         เอ่ียมวสันต์ 
    ๖.นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร 
    ๗.นายปิยมิตร      มูลผลา 
    ๘.นายณภัทร       กิตติโกษา 
    ๙.นายสิทธิศักดิ์    มูลผลา 
     ๑๐.นายสว่าง        ทัดเทียม 
    ๑๑.นายชัยวุฒิ      นาคสินธุ์ 
    ๑๒.นายสมชัย       สนธิอัชชรา 

๑๓.นางสาวศศิธร    แต้พานิช 
    ๑๔.นายพรศักดิ์      ก่อเลิศรัศม ี
    ๑๕.นายจิรชัย        อัมราลิขิต 
    ๑๖.นายวีรวุฒิ        กรกิจโสภณ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ไม่มีครับ 
    งดออกเสียง  ๑  เสียง  นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
     -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ             
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการปรับปรุงท่อระบาย               
    น้ำหน้าโรงเรียนเทศบาล  ๒  จำนวน  ๖๖๐,๐๐๐ บาท 
    ๕.๒ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                     (กองการศึกษา) 
     -ขอเชิญ รองนายกเทศมนตรี  ครับ 
 



-๑๘- 
นายประยูร  กิจอริยกุล   -เร ียนประธานสภาเทศบาลที ่เคารพ  และสมาชิกผู ้ทรงเกียรติ                         
รองปลัดเทศบาล  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เพื ่อตั ้งจ่าย                                 
    เป็นรายการใหม่   
       หลักการ 

ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มีมติอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 
   เหตุผล 
 เนื่องจากกองการศึกษา  มีรายจ่ายบางประเภทมิได้ตั้งบประมาณไว้  
ซึ่งมีงบประมาณเหลือจ่ายที่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน  
ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้โอนลดเงินงบประมาณโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการ
ได้และหมวดรายจ่ายที่มีเงินเหลือจ่าย เพื่อนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้กับ
รายการที่มีความจำเป็น  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗       
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นมีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด 
 แผนงานการศึกษา/งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบดำเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย 
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ) 
งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๘,๐๕๐ บาท โอนลด ๔๘,๐๐๐ 
บาท 

     ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท                          
    คงเหลือ ๘๐,๐๐๐  บาท โอนลด  ๘๐,๐๐๐ บาท 

 ค่าสาธารณูปโภค 
 ประเภท ค่าไฟฟ้า งบประมาณตั ้งไว้  800,000 บาท คงเหลือ 
226,607.24 บาท  โอนลด 75,600 บาท  
 ประเภท  ค่าน้ำประปา  ค่าน้ำบาดาล งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท  คงเหลือ ๑๑๗,๘๒๑.๐๒ บาท  โอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบดำเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย 
 
 
 



-๑๙- 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ (โครงการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท  โอนลด 
๒๐,๐๐๐ บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา/งานระดบัมัธยมศึกษา 
งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
เครื่องดนตรีสากล   จำนวน  ๒๘๓,๖๐๐  บาท 
-เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องดนตรีสากล อาทิเช่น กีตาร์ไฟฟ้า กีต้าร์เบส                  
ตู้แอมป์กีตาร์  กลองไฟฟ้า  คีย์บอร์ด  ตู้ลำโพง ฯลฯ สำหรับใช้ในโรงเรียน
เทศบาล ๔ (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที ่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

นายพิชัย    ทรงศักดิ์ศรี   -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ                   
    ญัตติขออนุมัต ิโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื ่อตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่                                       
    (กองการศึกษา) ขอได้โปรดยกมือครับ 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  อนุมัติ  ๑๕  เสียง ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
    ๒.นายบัญชา        สายสืบสวัสดิ์ 
    ๓.นายนิพนธ์       สายสืบสวัสดิ์ 
    ๔.นายดนัย         เอ่ียมวสันต์ 
    ๕.นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร 
    ๖.นายปิยมิตร      มูลผลา 
    ๗.นายณภัทร       กิตติโกษา 
    ๘.นายสิทธิศักดิ์    มูลผลา 
    ๙.นายสว่าง        ทัดเทียม 
     ๑๐.นายชัยวุฒิ      นาคสินธุ์ 
    ๑๑.นายสมชัย       สนธิอัชชรา 
    ๑๒.นางสาวศศิธร    แต้พานิช 

๑๓.นายพรศักดิ์      ก่อเลิศรัศม ี
    ๑๔.นายจิรชัย        อัมราลิขิต 
    ๑๕.นายวีรวุฒิ        กรกิจโสภณ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ท่านใดไม่อนุมัติ  ขอได้โปรดยกมือครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 

https://www.google.com/search?sca_esv=568076549&q=%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjIrvfZ18SBAxXk7jgGHX2mDyMQkeECKAB6BAgMEAE


-๒๐- 
 
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  ไม่อนุมัติ   -ไม่ม ี
เลขานุการสภาเทศบาล   งดออกเสียง  ๒  เสียง   
     ๑.นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
     ๒.นางสาวพรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองการศึกษา) 
    ๕.๓ ญัตติขออนุม ัต ิก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ                                            
           พ.ศ.๒๕๖๖ กรณยีังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) 

-ขอเชิญ รองนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี  ทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี                                
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณีย ังมิได้ก ่อหนี ้ผ ูกพัน  ไว ้ทำการเบิกจ่าย                                             
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
     ตามที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี                        
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์                                      
    ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น                          
    ต่อไปอีก ปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีงบประมาณที่ยังมิได้ก่อหนี้                    
    ผูกพันและเบิกจ ่ายได ้ท ัน จ ึงขออนุม ัต ิก ันเง ินไว ้เบ ิกจ ่ายงบประมาณ                                                 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  

   เหตุผล 
 โครงการหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ในปีงบประมาณ                   
พ.ศ.๒๕๖๖  แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก และไม่สามารถ            
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงต้องกันเงินไว้
เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แผนงานการศึกษา/งานระดบัมัธยมศึกษา 
 งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 ๑.เครื่องดนตรีสากล  จำนวน  ๒๘๓,๖๐๐ บาท 
 -เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องดนตรีสากล  อาทิเช่น กีตาร์ไฟฟ้า                            
กีต้าเบส ตู ้แอมป์กีตาร์ กลองไฟฟ้า  คีย์บอร์ด  ตู ้ลำโพง ฯลฯ สำหรับใช้                               
ในโรงเรียนเทศบาล ๔ (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง/งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 



-๒๑- 
 ๒.โครงการปร ับปร ุงถนนประชาพัฒนา (ซอยหลังธนาคาร                        
ไทยพาณิชย์)  จำนวน  ๑,๒๐๑,๐๐๐ บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ดังนี้ 
-รื้อผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมออก 
-ทำถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตใหม่  หนา ๐.๐๕  ม. กว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ ม. หรือ
มีพื ้นที ่ดำเนินการปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตร.ม.  (รายละเอียดตาม                      
แบบแปลนของเทศบาล) 
 ๓.โครงการวางท่อระบายน้ำหลังโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ไปจนถึง       
บริเวณเมรุวัดกลาง ช่องทางเข้าประตูด้านหลังโรงเรียน จำนวน ๖๕๘,๐๐๐ 
บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  ดังนี้ 
-ก่อสร้างรางระบายน้ำ  รางยู  ขนาด ๐.๐๔ x ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. พร้อม    
ฝาตะแกรงเหล็ก 
-วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. ยาว ๘๗.๐๐  ม. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ จำนวน 
๗ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) 
 รวมเงินที่ขอกันไว้เบิกจ่ายกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖  จำนวน  ๒,๑๔๒,๖๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพัน
หกร้อยบาทถ้วน) 
 ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย       
การรับเงิน  กรเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา                      
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
 จ ึงขอได ้โปรดเสนอต ่อท ี ่ประช ุมสภาเทศบาลเม ืองพน ัสน ิคม                      
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ม ีสมาช ิกสภาท ่านใดจะสอบถามหร ืออภ ิปรายหร ือไม ่ครับ
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ  สท.ณภัทร  กิตติโกษา  ครับ 

นายณภัทร กิตติโกษา   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายณภัทร  กิตติโกษา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๓                     
    ผมอยากจะสอบถาม ข ้อ ๓ โครงการวางท ่อระบายน ้ำหล ังโรงเร ียน                                                 
    วัฒนานุศาสน์ไปจนถึงบริเวณเมรุวัดกลาง  ช่องทางเข้าประตูด้านหลังโรงเรียน                      
    ไม่ทราบว่าที่ทางผู้บริหารได้รับปากกับประชาชนว่า  จะทำตอนปิดเทอม  ทำไม                              



-๒๒- 

    ถึงล่วงเลยมาจนถึงวันนี้  ตอนนี้เปิดเทอมไปแล้ว ๓ – ๔ เดือน  จะปิดเทอม                                     
    อีกเทอมหนึ ่งแล้วครับ  ทางคณะผู ้บริหารก็มาขอกันเงินงบประมาณไว้                                           
    ถ้าสมมุติว ่า  ถ้าทำไม่ได้เง ินตกไป  ท่านก็จะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ                               
    ขอบคุณครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ รองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ             
รองนายกเทศมนตรี  กระผม นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  วันนี้                                                   
    ได้รับมอบหมายจาก นายวิจัย  อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี เมืองพนัสนิคม                                                 
    มาทำหน้าที่นี้  ขอนำเรียนว่าที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลห่วงใยหรือให้คำแนะนำ                           
    เสนอมานี ้ ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดำเนินการตลอด  แต่เนื ่องจาก                     
    ระเบียบของทางราชการ ระเบียบพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำหลังโรงเรียน                            
    วัฒนานุศาสน์ราคาที่ตั้งไว้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  จะต้อง e-bidding จะต้อง                    
    ประกวดราคา  ซ ึ ่งทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมก็ทำตามห้ วงระยะเวลา                                           
    e-bidding ไปแล้ว ๒ ครั้ง  ยังไม่มีใครมา e-bidding ซึ่งจะมีห้วงระยะเวลา                                                
    ในการ e-bidding อยู่  ที่กันเงินไว้ถ้าไม่มีใครมายื่น e-bidding เราก็จะต้อง                                          
    ทำในเรื่องการคัดเลือก  ซึ่งการคัดเลือกเราก็จะต้องหาผู้ที ่จะทำโครงการนี้                                                 
    เข้ามาและคัดเลือกว่าใครที่จะมาดำเนินการโครงการนี้ เพราะฉะนั้น ผมคิดว่า         
    โครงการนี้ไม่มีคนทำ ก็ไม่เป็นไร ผมจะเป็นคนดำเนินการหาให้เอง ผมจะเป็น                
    ผู้รับผิดชอบเองครับ ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่มีความห่วงใย                                      
    ในเรื ่องนี ้  จริง ๆ แล้ว เราก็อยากจะให้เสร็จตามที่เราคุยไว้กับทางชุมชน                                      
    แต่เรื ่องนี้ทางชุมชนก็ได้ถามมาทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ตามที่ได้มีการ                
    ประชุมคณะกรรมการชุมชน  ที่มีการประชุมร่วมกับเทศบาลฯ  ที่จัดประชุม                       
    ๒ เดือน/ครั้ง ว่าอยู่ในช่วงใด  เพราะว่าระเบียบพัสดุจะข้ามห้วงระยะเวลา                                    
    และขั ้นตอนไม่ได ้เลย ถ ้าข ้ามขั ้นตอนเมื ่อไรจะมีป ัญหา เพราะฉะนั้น                                             
    ครบขั้นตอนของเขาแล้ว ในการ e-bidding  จะเป็นขั้นตอนในการคัดเลือก                                 
    ทำให้เร็วที่สุด เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ                       
    ได้ทราบ ขอบคุณครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ สท.ดนัย   เอ่ียมวสันต์  ครับ 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายดนัย  เอี ่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                                 
    ผมอยากจะสอบถามประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผู้บริหาร  โครงการที่ ๒                  
    โครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา ซอยหลังธนาคารไทยพาณิชย์  ไม่ทราบว่า               
    ทำถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร  ความยาวเท่าไรครับ รื้อจากไหน                    
    ถึงตรงไหน  ฝากท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ 
 



-๒๓- 
นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                         
    ท่านประธานสภาเทศบาลผมขอให้ท่านผู้บริหารช่วยชี้แจงหน่อยครับ ความยาว               
    เท ่าไรจากตรงไหนถึงตรงไหน  การขอขยายเวลาย ังเข ียนเลยว ่าถนน                                               
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีกุญชร ช่วงที่ ๒ ยังมีความยาวบอกให้สภาเทศบาล                        
    ได้ทราบเลยครับ การกันเงินทำไมไม่มีเขียนเพราะว่าทางสมาชิกสภาเทศบาล                     
    จะได้อนุมัติกันเงินได้ถูกต้อง  ไม่ใช่ว่าไม่รู ้ว ่าความยาวเท่าไร  เหมือนว่า                             
    การปิดบังไม่โปร่งใสทางชาวบ้านจะมาต่อว่าทางสมาชิกสภาเทศบาลว่าคุณทำ                      
    อะไรกันทำไมไม่โปร่งใส  ความยาวกี่เมตรจากตรงไหนถึงตรงไหนก็ไม่บอก                
    ฝากด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  รองนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี  กระผม นายประยูร  กิจอริยกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ตรงนี้จะให้ 

กองช่าง  ในเรื่องของความยาวเริ่มต้นตามแบบ ให้นำมาให้ทางสมาชิกสภา
เทศบาลได้ดูด้วย  เพราะว่าในนี้รายละเอียดบอกว่าพื้นที่รวม  เพราะฉะนั้น
ความยาวกับพื ้นที ่รวมจะต้องนำมาชี ้แจงประกอบด้วยครับ  ก็จะต้องเอา                     
แบบแปลนของเทศบาลมาให้ดูด้วยในเรื่องของความยาว  และต้องขออภัย                 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลอาจจะตกหล่นไป  มีอยู่ในแบบแปลนของเทศบาลฯ             
ก็ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมผู้ทรงเกียรติได้ทราบ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                         
    โครงการนี้เป็นญัตติโครงการขอกันเงิน  ผมอยากทราบตอนนี้  ความยาวกี่เมตร           
    เพราะว่าถ้าไม่มีตรงนี้ ก็ไม่สามารถอนุมัติโครงการนี้ได้ครับ  เพราะว่าเป็นญัตติ                   
    ขออนุมัต ิก ันเง ินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖                                             
    ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ สท.ณภัทร   กิตติโกษา  ครับ 

นายณภัทร   กิตติโกษา   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายณภัทร  กิตติโกษา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๓              
    ผมขอชื ่นชมในการทำงาน  ถามไปลงไปนำเอกสารมาตอบได้เลย  ไม่ต้อง                                  
    บอกว่าการประชุมครั้งหน้า  อยากจะทราบตอนนี้  แบบนี้ถูกต้องแล้วครับ                                  
    ขอบคุณครับ 



-๒๔- 
นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญ  รองนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี  กระผม  นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  ก็เป็น                                         
    ข้อสงสัยของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับการทำงานของ                    
    เจ้าหน้าที ่ ซึ่งตรงนี้ผมจะชี้แจงในเบื้องต้น  ด้วยการรื้อผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                  
    ถนนเดิมออกประมาณ ๕ เซนติเมตร  ก็เลยใช้เครื่องกัดผิวถนนและปูแอสฟัลท์-                
    ติกคอนกรีต ความหนา ๕ เซนติเมตร ผิวถนนจะอยู่ในระดับเดิม  ความกว้าง                 
    ของถนนอาจจะไม่เท่ากันในระยะที่ ๖ เมตร ๘ เมตรบ้าง  ตามสภาพเดิมที่มีอยู่              
    อาจจะไม่เท่ากัน  ความยาวก็ต้องขออภัยไม่ได้ขมวดไว้ในนี ้  แต่ขมวดว่า                                                               
    ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน  ในจุดเริ่มต้น                                                
    ต่อจากถนนบริเวณร้านก๋วยเตี ๋ยวเป็ดเล ิศรสมา  ความยาวหลังธนาคาร                                                
    ไทยพาณิชย์  ตรงนี้ความยาวคงจะอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร                
    ประมาณนั ้นจะหายาวให้ตอนนี ้  ช ่างที ่ เข ียนแบบวันนี ้ ไม ่อย ู ่ ไปอบรม                                                  
    ทางผู ้อำนวยการกองช่างได้ประสานงานตรงนี ้เนื ้อที ่ ๑,๒๖๕ ตารางเมตร                                          
    ที่ขออนุมัติในวันนี้ ก็ขอเรียนชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม                                              
    ไว้ในเบื้องต้น  ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ให้เรื่องรายละเอียดในเรื่องของความยาว                          
    ไว้  ณ  ตรงนี้ด้วย  ขอบคุณครับ  

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                         
    ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังคณะผู้บริหาร  ท่านมาสรุปแบบนี้เหมือนมั่ว                     
    ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับ ความยาวท่านไม่ได้บอกว่าความยาวเท่าไร ท่านบอก                
    ว่าข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลิศรสถึงหลังธนาคารไทยพาณิชย์อย่างนี้ใครพูดได้                                   
    ทำแค่ตรงนี ้ใครก็พูดได้  ท่านทำแค่ข้างหลังร้านก๋วยเตี ๋ยวเป็ดถึงธนาคาร                                     
    ไทยพาณิชย์  ราคาล้านสองแสนบาทราคาแพงไปครับ  ถ้าผมและสมาชิกสภา                               
    เทศบาลอนุมัติกันเงินแล้ว  ท่านทำถนนไปชาวบ้านเห็นว่าทำแค่ระยะทางแค่นี้                    
    ราคาล้านสองแสนบาท ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมทำอะไรกันอยู่                                             
    ไม่ลองไปสำรวจดูทำแค่นี้ทำไมราคาแพงไปหรือเปล่าครับ  ฝากท่านประธาน                  
    ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ตกลงความยาวเท่าไรให้แน่นอน  เป็นลายลักษณ์อักษร                     
    ผมจะได้บอกชาวบ้านได้ถูกต้องว่าทำแค่ตรงนี ้ในราคาล้านสองแสนบาท                                                             
    ผมจะได้มีหลักฐานว่าทำแค่ตรงนี้เอง  การขออนุมัติในการกันเงินจะสรุปแบบนี้                      
    ไม่ได้จะต้องชัดเจนประมาณเท่านี้แต่ราคาเขียนล้านสองแสนบาท  ฝากท่าน                 
    ประธานด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ สท.ณภัทร  กิตติโกษา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 



-๒๕- 
นายณภัทร  กิตติโกษา   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายณภัทร  กิตติโกษา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๓                                             
    ผมขอประท้วงท่านดนัย  ให้เกียรติท่านรองนายกเทศมนตรี  รักษาการ                    
    นายกเทศมนตรี  ขอให้ถอนคำว ่าม ั ่ว  ขอพูดเป ็นอย่างอื ่นได ้ไหมครับ                                                              
    ขอบคุณครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                         
    ขอถอนคำพูดว่ามั่วครับ  ขอรายละเอียดหน่อย  ขอคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  รองนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี  กระผม  นายประยูร   กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม เป็นเรื่อง                 
    ปกติ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมสนิทกัน  เพราะฉะนั้น  เราจะไม่โกรธกัน                 
    และไม่เคืองกันด้วย  เมื่อสักครู่ยังกอดเอวกันอยู่เลย ไม่เป็นไร ที่ผมนำเรียน                                     
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ได้สร้างถึงหลังธนาคารไทยพาณิชย์  ผมอยากจะ                      
    เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า  ผมได้ให้ทางช่างไปหาความยาวในทีนี้ก็คือ                     
    ความกว้าง ๖-๘  เมตร หาค่าเฉลี่ยให้ได้และพ้ืนที่จะต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า            
    ๑,๒๖๕ ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ถ้าเรารู้                                    
    ความกว้างแล้ว ความยาวที ่จะต้องทำไปไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร               
    เพราะฉะนั้น  ก็จะเลยหลังธนาคารไทยพาณิชย์  ความยาวจะต้องอยู่ในพื้นที่นี้                               
    แน่นอน  เพราะฉะนั้น  ผมต้องขอนำเรียนทางสมาชิกสภาเทศบาล ต้องขออภัย                      
    ในเรื่องความยาวก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกสภาเทศบาลไว้ ณ ทีนี้ด้วยครับ ทั้งนี้                      
    ในวงเงินขนาดนี้จะต้องสร้างให้ได้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร                 
    ความกว้าง X ความยาว เราได้พื้นที่แล้วความยาวก็ตามมา  ได้ค่าเฉลี่ยของ                             
    ความกว้างความยาวได้  ไม่เป็นไรตรงนี้ผมขอรับไปพิจารณาดำเนินการ  ผมจะ                            
    กำชับเจ้าหน้าที่ทำให้รัดกุมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                               
    เรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ท่านสรุปเลยว่าท่านทำจากไหนถึง                              
    ตรงไหนดีกว่าครับ  พื้นที่แค่นี ้ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน  ผมจะได้                     
    คำนวณได้ถูก  ผมจะได้บอกชาวบ้านได้ถูกต้องในราคาล้านสองแสนบาท ทำแค่ 
 



-๒๖- 
    นี้เอง  ผมจะได้ชี ้แจงให้ชาวบ้านได้ถูกต้องครับ  ถ้าบอกเป็นพื ้นที ่แบบนี้                                                        
    กว้างไปครับ  เดี๋ยวเวลาทำความยาว ๑๐ เมตร  จะไปเกินบริเวณบ้านเขาไม่ใช่                   
    ตามหลักแล้วถนนมีชื ่อ แต่ท่านไม่ได้เขียนเลย เขียนว่าด้านหลังธนาคาร                                       
    ไทยพาณิชย์  แต่ก็งงเหมือนกัน  ถนนเส้นนี้มีชื่อแต่ท่านไม่เขียนมา ความยาว                
    กี่เมตรก็ไม่รู้ครับ จะกันเงินกันเงินได้หรือเปล่าครับ ท่านบอกมาเลยว่าความยาว                         
    เท่าไร ทางคณะกรรมการจะได้ไปตรวจสอบได้ถูกต้อง  ทางผู้รับเหมาทำกัน                           
    แค่นี้ จะได้เป็นลายลักษณ์อักษร  คณะกรรมการไปเซ็นอนุมัติโครงการว่าผ่าน                                  
    ไปแล้วทางคณะกรรมการจะลำบากอาจจะติดคุกกัน ขอให้ชี้แจงจะได้มีความ                  
    ชัดเจนให้โปร่งใสหน่อย ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  รองนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี  กระผม  นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเม ืองพนัสน ิคม                 
    ขอขอบคุณในความห่วงใยของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติที ่เป็นห่วง                                                         
    ถึงคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่จะติดคุก ผมก็จะต้องเรียนว่าคณะกรรมการ                 
    ตรวจรับงานจ้างเขาจะต้องศึกษาตัวนี ้ต่อไป ถนนประชาพัฒนา ซอยหลัง              
    ธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะฉะนั้น  เท่าที่ผมทราบจะเริ่มจากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด                 
    ถนนศรีก ุญชรต่อผ ่านไปถ ึงถนนแป๊ะกงในพื ้นที ่  ๑,๒๖๕ ตารางเมตร                                                     
    เพราะฉะนั้น  คณะกรรมการไปตรวจรับงานจ้าง จะวัดความกว้างความยาว            
    พื ้นที ่ต ้องได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร ถ้าน้อยกว่านั ้นก็มีป ัญหา                                        
    กับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถ้าเกินกว่านั้นไม่เป็นไร ก็เรียนท่านสมาชิก                    
    สภาเทศบาลทราบประมาณนี้  ก็อยากจะให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ                                                             
    ในเบื ้องต้น ในส่วนของรายละเอียดเพิ ่มเติม  อย่างไรจะให้ทางเจ้าหน้าที่                                      
    เรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบอีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                               
    ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร จุดเริ ่มต้นจากหลัง                                       
    ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตรงมุมไหน  มุมบ้านซ้ายหรือมุมบ้านขวานี้สุดตรงไหนให้ชัดเจน                          
    ครับ สุดทางติดถนนแป๊ะกงถูกต้องครับผมเห็นภาพแล้ว ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด                                       
    อยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา  ตรงไหนแยกลำบากช่วยชี้แจงอีกนิดหนึ่งครับ ขอบคุณ                      
    มากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  รองนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
 



-๒๗- 

นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี  กระผม  นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  ที่ผ่าน                                  
    ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่จะไปตัดถนนเซียนซือตรงบริเวณนั้น ถนนประชาพัฒนา
    จะอยู่แยกตรงร้านเสรีชัยมอเตอร์ ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า                                 
    เป็นร้านเสรีชัยมอเตอร์  บอกซอยก๋วยเตี ๋ยวเป็ด  ท่านก็สงสัยไปกันใหญ่             
    ไม่เป็นไร ตรงนี้เริ่มหลังร้านเสรีชัยมอเตอร์   ความยาวอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า                    
    ๑,๒๖๕  ตารางเมตร ก็ขอนำเรียนชี ้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ                                        
    ในเบื้องต้นประมาณนี้ครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                               
    ท่านประธานสภาเทศบาล  ขอให้ช่วยทำเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับว่า                                         
    การทำโครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา เริ ่มจากหลังตึกเสรีชัยมอเตอร์                                                  
    สุดถนนแป๊ะกง แต่ดูแล้วระยะความยาวประมาณไม่เกิน ๕๐ เมตร แต่ว่าราคา                   
    ล้านสองแสนบาทน่าจะแพงเยอะเลย ฝากท่านประธานสภาเทศบาลให้จด                           
    บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่าความยาวเท่านี้จากหลังร้านเสรีชัยมอเตอร์                    
    สุดทางติดถนนแป๊ะกงรื้อท้ังหมดเลยใช่ไหมหนา ๕ เซนติเมตร ขอบคุณครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  รองนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี  กระผม  นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  ที่ท่าน               
    บอกว่า ๕๐ เมตร  ไม่ใช่นะครับ ทางผู้อำนวยการกองช่างได้นำเอกสารมาให้              
    ความยาว  ๑๘๑.๙๔ เมตร  เพราะฉะนั้น ความกว้างคูณหนึ่งร้อยกว่าจะอยู่                                 
    ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร ในส่วนของการรื้อก็จะต้องรื้อทั้งหมด                      
    ในพื้นที่ ๑,๒๖๕ ตารางเมตร เพราะว่าถ้าไม่รื ้อก็จะปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                                     
    หนา ๕ เซนติเมตรไม่ได้  รายละเอียดต่าง ๆ  ถ้าท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ                                                       
    ยังไม่เข ้าใจผมให้ทางผู ้อำนวยการกองช่างไปชี ้แจงเพิ ่มเติมดีกว่าจะได้                                                 
    ไม่เสียเวลากับสภาเทศบาลตรงนี้มากไปครับ  ขอขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอี่ยมวสันต์ ครับ 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                            
    ท่านรองประยูรฯ ฝากให้ผู ้อำนวยการกองช่างช่วยชี้แจงว่าความยาว ๑๘๑       
    เมตร จากตรงไหนถึงตรงไหนดูแล้วจากร้านเสรีชัยมอเตอร์ถึงแป๊ะกงไม่น่าจะถึง                  
    ๑๐๐ เมตร  ขอบคุณมากครับ 



-๒๘- 
นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  ผู้อำนวยการกองช่าง  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวราวุฒิ ชูแสง   -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เปิด Google Earth ดูดีกว่า จะได้ดูและเข้าใจกว่า                   
    ครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                               
    ผมฝากให้ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ผมไม่ใช่ผู้บริหาร                 
    จะให้ผมชี้แจงทำจากจุดนี้ถึงจุดนี้  ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  ผมให้ผู้บริหาร                   
    ช่วยชี้แจงให้สภาเทศบาลและให้ชาวบ้านได้รู้ว่าทำตรงไหนถึงตรงไหน ไม่ใช่                                
    ให้ผมไปชี้แจงว่าทำตรงนี้ถึงตรงนี้  ผมเป็นผู้บริหารหรือครับ  ผมเป็นสมาชิก             
    สภาเทศบาล ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยชี้แจง           
    ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  รองนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี  กระผม  นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเม ืองพนัสน ิคม                 
    ซึ่งได้รับมอบหมายทำหน้าที่แทนท่านนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมในวันนี้          
    เท่าที่ผมพูดและฟังผมยังไม่ได้ให้ท่านไปชี้แจงประชาชนแทนผมไม่มีนะครับ                             
    คือ ผมได้ชี้แจงไปแล้วเริ่มจากบริเวณใด ขนาดความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ         
    ๖-๘ เมตร  ถ้าตรงนี้ความยาว ๑๘๑ เมตร ระยะยาวจากจุดเริ่มต้นไปครบพ้ืนที่                         
    ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร  ที่กำหนดไว้  ที่ผมเรียนให้ทราบจะอยู่ในพ้ืนที่           
    ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร ที่กำหนดไว้ในแบบแปลนของเทศบาลเมือง         
    พนัสนิคมประมาณนั้น  แต่ถ้าเขาหาได้และได้พื้นที่ที่กำหนดไว้ในการขออนมุัติ                        
    ก็ขอชี้แจงในเบื้องต้นอย่างนี้ ทั ้งนี้ ก็จะเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาล                    
    เจ้าหน้าที่มาให้บางครั้งอาจจะคลาดเคลื่อน จะต้องทำต่อไปจากพื้นที่ตรงนั้น                           
    ไปอีกความยาว ๑๘๑.๙๔ เมตร และจะได้พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๖ ตารางเมตร             
    ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ  เพราะฉะนั้น  ในส่วนของรายละเอียดก็คงจะต้อง                     
    ให้ทางกองช่างไปดำเนินการให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                              
    ท่านชี้แจงจากระยะตรงนั้น  ถึงตรงนี้  เนื้อที่เท่านี้  ไม่ชัดเจน  ใครก็พูดได้  
 



-๒๙- 
               ตรงนั้นถึงตรงนี้ในเนื้อที่เท่านั้นไม่ชัดเจน พูดให้ชัดเจนในการจะกันเงินเป็นเงิน                  
    ล้านสองแสนบาทควรจะให้ชัดเจน ให้โปร่งใสอยู่ตรงไหน ชาวบ้านจะได้รับรู้                                     
    ที่ผมพูดว่าให้ชี้แจงกับชาวบ้าน  คือ  ถ้าผมพูดตอนนี้ชาวบ้านรับรู้  แสดงว่า                                         
    ผมชี ้แจงให้คณะผู ้บริหารกับชาวบ้าน เพราะว่าตอนนี ้มีการถ่ายทอดสด                                                
    เสียงตามสายเสียงออกไปทั่วในอำเภอพนัสนิคม  ถ้าผมพูดจากระยะเท่านี้                                                           
    ถึงเท่านี้แสดงว่าผมเป็นผู้บริหารนี่คือการชี้แจงให้กับชาวบ้านได้รับรู้ เพราะว่า                   
    ผมไม่ใช่ผู้บริหาร  ผมเป็นสมาชิกสภา  ผมเป็นผู้อนุมัติ  ท่านรองประยูรฯ ดู                                
    ท่านรองประยูรฯ น่าจะรู้อยู่ตรงไหนถึงตรงไหน  ฝากท่านประธานสภาด้วยครับ             
    ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                                                    
    ทางผู ้บร ิหารยังไม่ได้ช ี ้แจงให้ผมทราบเลยครับ ถ้าจะขออนุมัต ิก ันเงิน                    
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยังไงครับ จะได้โปร่งใส                    
    ชาวบ้านรับฟังอยู่ครับ  ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ                
    ขอบคุณมากครับ  ฝากขอประท้วงท่านประธานสภาเทศบาล  ขอแยกเป็น                  
    โครงการด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ 
    ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖             
    กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ขอได้โปรดยกมือครับ 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                                                    
    ขอประท้วงท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านอย่าเพิ่งสรุปครั้งเดียว  ๓ โครงการ                      
    ช่วยแยกเป็นโครงการด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -จะพิจารณาแต่ละโครงการไปแล้วกันนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                                                    
    ผมขอพักเวลาประช ุม ๓ นาที ให ้ทางสมาช ิกสภาเทศบาลปรึกษากัน                                               
    เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่ละโครงการด้วยครับ  ฝากพิจารณาด้วยครับ  

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -อนุญาตพัก  ๓  นาที ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 



-๓๐- 
นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ครบเวลาพักแล้ว  เริ่มประชุมต่อครับ   
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์  ครับ 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                                                    
    ผมฝากท่านประธานสภาเทศบาลให้ทางผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วย ระยะทางเท่านี้            
    จากจุดไหนถึงตรงไหน  ท่านช่วยชี ้แจงให้ชาวบ้านได้รับรู ้ว ่าทำจากตรงนี้                                                 
    ถึงตรงนี้ ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ท่านผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ รองนายกเทศมนตรี  ครับ 

นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี  กระผม  นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  ในส่วนที่ 
    ให้กองช่างหารายละเอียดมา ผมก็ยังดูว่าระยะความยาวอาจจะได้   จุดอาจจะ             
    คลาดเคลื่อน เพราะฉะนั้น  ในเรื่องจุดที่จะทำจากแยกถนนศรีกุญชร ซอย ๔                   
    หลังเสรีชัยมอเตอร์ ความยาว ๑๘๑ เมตร จะอยู่ในช่วงนี้ที่เขาให้มา   อาจจะ               
    คลาดเคลื ่อนจะให้ตรวจสอบอีกครั ้งหนึ ่ง   ไปเกินจากที ่ท ี ่ทำไปแล้วก็มี                                                                                  
    เพราะฉะนั ้น จะให้ตรวจสอบอีกครั ้งหนึ ่ง   ให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล                                            
    ได้พิจารณาแล้วกันว่าการที่คาดเคลื่อนอยู่รายละเอียดตรงนี้ใช้พื้นที่เป็นหลัก                      
    ก็คือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร  เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกว้างเท่าไร             
    ความยาวเท่าไรพื้นที่จะต้องไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตารางเมตร  ตรงนี้ก็ขอเรี ยน                 
    ให้ทราบเบื้องต้นนี้  ก็ขอเรียนให้ทราบครับ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เมื ่อไม่มี ผมขอมติ                                   
ประธานสภาเทศบาล  ที่ประชุม  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองคลัง) 
    ๑.เครื่องดนตรีสากล         จำนวน  ๒๘๓,๖๐๐ บาท 
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล  อาทิเช่น  กีตาร์ไฟฟ้า  กีต้าเบส                                  
    ตู้แอมป์กีตาร์  กลองไฟฟ้า  คีย์บอร์ด  ตู้ลำโพง ฯลฯ สำหรับใช้ในโรงเรียน                    
    เทศบาล ๔ (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  ขอได้โปรดยกมือครับ 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  อนุมัติ  ๑๕  เสียง ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
    ๒.นายบัญชา        สายสืบสวัสดิ์ 
    ๓.นายนิพนธ์       สายสืบสวัสดิ์ 
    ๔.นายดนัย         เอ่ียมวสันต์ 
    ๕.นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร 
    ๖.นายปิยมิตร      มูลผลา 
    ๗.นายณภัทร       กิตติโกษา 
    ๘.นายสิทธิศักดิ์    มูลผลา 
 



-๓๑- 
     ๙.นายสว่าง        ทัดเทียม 
    ๑๐.นายชัยวุฒิ      นาคสินธุ์ 
    ๑๑.นายสมชัย       สนธิอัชชรา 

๑๒.นางสาวศศิธร    แต้พานิช 
    ๑๓.นายพรศักดิ์      ก่อเลิศรัศม ี
    ๑๔.นายจิรชัย        อัมราลิขิต 
    ๑๕.นายวีรวุฒิ        กรกิจโสภณ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  ไม่อนุมัติ   -ไม่มี 
เลขานุการสภาเทศบาล   งดออกเสียง  ๒  เสียง   
     ๑.นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
     ๒.นางสาวพรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช  สมาชิกสภาเทศบาล 
นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -เป็นอันว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ              
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณีย ังม ิได ้ก ่อหน ี ้ผ ูกพัน                              
    รายการเครื่องดนตรีสากล  จำนวน  ๒๘๓,๖๐๐ บาท 
    ๒.โครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา (ซอยหลังธนาคารไทยพาณิชย์) 
    จำนวน  ๑,๒๐๑,๐๐๐ บาท   
    -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้ 
    -รื้อผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมออก 

-ทำถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตใหม่ หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ ม.หรือมี
พื้นที่ดำเนินการปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล)  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติ โครงการปรับปรุง
ถนนประชาพัฒนา (ซอยหลังธนาคารไทยพาณิชย์) จำนวน  ๑,๒๐๑,๐๐๐ บาท   
ขอได้โปรดยกมือครับ 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  อนุมัติ  ๑๔  เสียง ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
    ๒.นายบัญชา        สายสืบสวัสดิ์ 
    ๓.นายนิพนธ์       สายสืบสวัสดิ์ 
    ๔.นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร 
    ๕.นายปิยมิตร      มูลผลา 
    ๖.นายณภัทร       กิตติโกษา 

๗.นายสิทธิศักดิ์    มูลผลา 
    ๘.นายสว่าง        ทัดเทียม 
     ๙.นายชัยวุฒิ       นาคสินธุ์ 
    ๑๐.นายสมชัย       สนธิอัชชรา 

๑๑.นางสาวศศิธร    แต้พานิช 



-๓๒- 
๑๒.นายพรศักดิ์      ก่อเลิศรัศม ี

    ๑๓.นายจิรชัย        อัมราลิขิต 
    ๑๔.นายวีรวุฒิ        กรกิจโสภณ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  ไม่อนุมัติ  ๑  เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล   นายดนัย  เอ่ียมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
     งดออกเสียง  ๒  เสียง   
     ๑.นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
     ๒.นางสาวพรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -เป็นอันว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ              
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณีย ังม ิได ้ก ่อหน ี ้ผ ูกพัน                              
    โครงการปรับปรุงถนนประชาพัฒนา (ซอยหลังธนาคารไทยพาณิชย์) จำนวน         
    ๑,๒๐๑,๐๐๐ บาท 

๓.โครงการวางท่อระบายน้ำหลังโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ไปจนถึงบริเวณเมรุ
วัดกลาง  ช่องทางเข้าประตูด้านหลังโรงเรียน จำนวน ๖๕๘,๐๐๐ บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้ 
-ก่อสร้างรางระบายน้ำ  รางยู  ขนาด ๐.๐๔ x ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. พร้อม    
ฝาตะแกรงเหล็ก 
-วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. ยาว ๘๗.๐๐  ม. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ จำนวน 
๗ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) 

     ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัต ิก ันเงิน                   
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณียังมิได้ก่อหนี้         
    ผูกพัน  โครงการวางท่อระบายน้ำหลังโรงเร ียนวัฒนานุศาสน์ไปจนถึง                                                
    เมรวุัดกลาง  ช่องทางเข้าประตูด้านหลังโรงเรียน  ขอได้โปรดยกมือครับ 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  อนุมัติ  ๑๕  เสียง ประกอบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ๑.นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ 
    ๒.นายบัญชา        สายสืบสวัสดิ์ 
    ๓.นายนิพนธ์       สายสืบสวัสดิ์ 
    ๔.นายดนัย         เอ่ียมวสันต์ 
    ๕.นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร 
    ๖.นายปิยมิตร      มูลผลา 
    ๗.นายณภัทร       กิตติโกษา 
    ๘.นายสิทธิศักดิ์    มูลผลา 
     ๙.นายสว่าง        ทัดเทียม 
    ๑๐.นายชัยวุฒิ      นาคสินธุ์ 

๑๑.นายสมชัย       สนธิอัชชรา 



-๓๓- 
๑๒.นางสาวศศิธร    แต้พานิช 

    ๑๓.นายพรศักดิ์      ก่อเลิศรัศม ี
    ๑๔.นายจิรชัย        อัมราลิขิต 
    ๑๕.นายวีรวุฒิ        กรกิจโสภณ 

นายพิชัย    ทรงศักดิ์ศรี   -ท่านใดไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก  -สมาชิกสภา  ไม่อนุมัติ   -ไม่มี 
เลขานุการสภาเทศบาล   งดออกเสียง  ๒  เสียง   
     ๑.นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี  ประธานสภาเทศบาลฯ 
     ๒.นางสาวพรรณพัชนันท์  อัครมั่นคงวณิช  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -เป็นอันว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ              
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย  ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณีย ังม ิได ้ก ่อหน ี ้ผ ูกพัน                              
    โครงการวางท่อระบายน้ำหลังโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ไปจนถึงเมรุวัดกลาง                                         
    ช่องทางเข้าประตูด้านหลังโรงเรียน 

ระเบียบวาระท่ี  ๖     เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ  สท.เขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ ครับ 

นางสาว เขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม                                                   
    เขต ๑ จากที่ดิฉันได้มีการเสนอให้มีการตีเส้นจราจรบริเวณถนน  หรือว่ามีการ
    ติดตั้งป้ายเตือนอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบริเวณ ๒ จุด  

จุดแรก บริเวณหัวโค้งหอพระพุทธมิ่งเมืองใหม่ 
จุดที่สอง หัวโค้งศูนย์จักสานใหญ่ที่สุดในโลก  ซึ่งทางพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนน     
เส้นนี้และที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นจึงได้มีการเสนอว่าให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนและกับพี่น้องประชาชน
ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นด้วย  ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนก็สามารถตรวจสอบได้  เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของเรา สุดท้ายก็ต้องขอขอบพระคุณ 
นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                 
แทนพี่น้องประชาชนที่ท่านได้เสียสละพื้นที่ส่วนตัว จำนวน ๑๑๓ ตารางวา                  
เพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์ให้พี่น้องได้ใช้ถนนเส้นนี้และมีการสัญจรไปมา
ไดอ้ย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  รองนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประยูร  กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรี  กระผม  นายประยูร   กิจอริยกุล   รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  ต้องขอ 

 



-๓๔- 

              ขอบคุณทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ติดตามเรื่องนี้   คืออย่างนี้  ผมอยาก    
    จะเรียนว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่ว่าจะเป็นการ                 
    จัดซื้อจัดจ้างหรืออะไรเขาจะต้องตรวจสอบหรือระงับก่อน  แต่ก็ไม่เป็นไร                   
    เพราะว่าเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ผ่านสภาเทศบาลแล้วได้เสนอ                  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้ว หลังจากท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอนุมัติมาแล้ว               
    จะมีเม็ดเงินเข้ามาในปีงบประมาณต่อไป ผมจะดำเนินการเรื่องที่สมาชิกสภา                       
    เทศบาลได้แจ้งไว้ให้เร็วให้ทัน เรียนสมาชิกสภาเทศบาลว่าที ่เรายังไม่ได้                     
    ดำเนินการเราให้ช่างสำรวจในเบื้องต้นแล้ว เพียงแต่ ณ วันนี้อีกไม่กี่วันก็จะ                                                             
    สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งทางกองคลังค่อนข้างที่จะต้องตรวจสอบงาน                              
    ที่ทำมา คงระงับในเรื่องของการเบิกจ่าย เพราะฉะนั้น ก็นำเรียนทางสมาชิก                   
    สภาเทศบาลว่างบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ก็จะรีบดำเนินการให้ครับ ขอบคุณ                    
    มากครับ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ สท.นิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์  -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๓                
    ก่อนอื่นผมก็จะฝากท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหาร 

เรื่องที่ ๑ เรื่องเสียงตามสาย ผมก็อยากจะให้ทางผู้บริหารปรับปรุงหน่อยครับ 
ชาวบ้านแจ้งมาว่าอยากรับรู้ข่าวสารของทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม  แต่เสียง           
ฟังไม่ชัดเจนช่วยแก้ไขด้วยครับ 
เรื่องที่ ๒ เรื่องที่มีจุดจอดรถจักรยาน บริเวณเซเว่นตลาดใหม่ ตอนนี้ที ่จอด
รถจักรยานก็ไมไ่ด้ใช้งาน เกะกะ ตรงธนาคารด้วยครับ ผมก็อยากจะให้เอาเหล็ก    
ที่วางอยู่เอาออกได้แล้วครับ  ถ้าเอาออกแล้วก็ขอขอบคุณมากครับ 

    เรื่องที่ ๓ เรื่องไฟฟ้าบริเวณถนนสุขประยูร ถนนจารุวร  ผมก็ต้องขอขอบคุณ               
    ท่านรองประยูรฯ ได้ดำเนินการให้ด้วยครับ  ผมก็ได้สำรวจแล้วก็ยังใช้งานไมไ่ด้                
    อยู่ ๗  ดวง เรื ่องไฟฟ้า ร้าน ต.ยานยนต์ดับมา ๔ ดวงแล้วชาวบ้านแจ้งมา                                              
    ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ 

เรื ่องที ่ ๔ งบประมาณรายจ่ายงานประเพณีบุญกลางบ้านฯ ยังไงก็ให้ท่าน                             
รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการศึกษาช่วยชี้แจงด้วยครับ ผมว่าถ้าชี้แจงไม่ได้                        
ให้ผู ้บริหารสูงสุดชี้แจง  ไม่ใช่โยนกันไปโยนกันมา  ยังไงช่วยชี้แจงด้วยครับ             
รอการชี้แจงอยู่ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.ศศิธร  แต้พานิช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวศศิธร  แต้พานิช   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน นางสาวศศิธร  แต้พานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๓                                     
    มีเรื่องที่ประชาชนฝากมา  ๒  เรื่อง  

 



-๓๕- 
    เร ื ่องที่  ๑  ร ้าน ช. เจร ิญคอสเมต ิก ตลาดใหม ่   ถนนศร ีจาร ุส ัมพ ันธ์                                                 
    ท่อระบายน้ำหน้าบ้านไม่ใช่ฝนตกแรง  ฝนตกนิดเดียวส่งกลิ ่นขึ ้นมาแรง                                                         
    แมลงสาปขึ้นมาจำนวนมาก  ส่วนด้านหลังใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งก็จะท่วมแล้ว                    
    อาจจะเป็นเพราะว่าการลอกท่อระบายน้ำของเราตอนนี้กำลังยังทำอยู่ แต่ก็                        
    อยากจะให้ช่วยเร่งดำเนินการ เนื่องจากช่วงนี้มีพายุอีกหลายลูก อยากจะขอให้                     
    ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ช่วยลงไปทำเพ่ิมเวลาให้นิดหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

เรื่องท่ี ๒ บ้านที่อยู่อาศัยบริเวณถนนโรมันคาทอลิค หน้าโรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ขออนุญาตเอ่ยชื่อป้ากัญญา ลุงริน เนื่องจากผู้รับเหมาทำการดาดคลองกลับมา
ทำงานและมาคุยกับเจ้าของบ้านและบอกว่าทางผู้ รับเหมาจะต้องไปหาซื้อ                   
ชิปพายในการที ่จะมากั ้นและบอกมูลค่าเงินถึงเจ็ดแสนบาท และไม่ได้พูด
รายละเอียดอย่างอื่นว่าชาวบ้านจะเป็นคนจ่ายเงินเองหรือใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
ชาวบ้านก็ฝากถามมาอีกว่าใส่ชิปพายแล้วกำแพงปูนของเขาที่เดิมของเทศบาล
ทำไว้ ๕ เมตร แต่ผู ้รับเหมาขุดลงไป ๑๐ เมตร น้ำลึกลงไปมาก  กำแพงปูน                    
อีกด้านหนึ่งที่อยู่ติดบ้านเขาจะลงลึกถึง ๑๐ เมตรไหมคะ เพราะว่าเคยมีปัญหา
คือ ห้องน้ำของเขาหล่นลงไปในคลองแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งแรกไม่ได้มาแจ้งทาง
เทศบาลเมืองพนัสนิคมทำด้วยเงินส่วนตัว แต่ครั้งนี้อยากให้เจ้าหน้าที ่ของ
เทศบาลฯ คุยกับผู้รับเหมาก่อสร้างไปอธิบายความชัดเจนว่าการที่จะต้องมี
มูลค่าเงินขนาดนี้ใครเป็นคนต้องจ่ายเงินเพ่ือความสบายใจให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่ไป
ทำดาดคลองตรงใกล้บ้านจะมีความคงทนแน่นหนาและก็มีความแข็งแรงไม่มี
การทรุดของบ้านอีก ขอบคุณมากค่ะ 

นายประยูร  กิจอริยกุล   -ผมจะให้ทางช่างไปตรวจสอบดูให้ครับ 
รองนายกเทศมนตรี 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  นายปรีชา  กาญจนบัตร  รองนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปรีชา กาญจนบัตร   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                  
รองนายกเทศมนตรี  กระผม นายปรีชา  กาญจนบัตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม  ผมขอ          
    ชี้แจงเรื่องของรายรับรายจ่ายงานประเพณีบุญกลางบ้านฯ  ประเด็นนี้เกี่ยวกับ                             
    กองการศึกษาจริงๆ ไม่อยากรบกวนเวลาของผู้เข้าร่วมการประชุม   แต่ท่าน               
    สมาชิกอยากได้ยินเสียงก็ต้องขออนุญาตมาพูดนิดหนึ่ง  อยากจะเรียนอย่างนี้               
    นะครับ ท่านประธานครับผมมารับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี   ระยะเวลา                                           
    ไม่ถึง ๓ ปี เลย เกี่ยวกับเอกสาร เซ็นเอกสารเซ็นชื่ออย่างเดียวนะครับ  เปลี่ยน                    
    ไส้ปากกาไป ๓  แท่งแล้ว ผมอาจจะเป็นรองนายกเทศมนตรีที่เอกสารน้อยกว่า                         
    ทั้ง ๒ ท่าน  ซ่ึงทั้ง ๒ ท่าน งานเยอะกว่าผมอีก  เซ็นเอกสารเยอะมากต้องเรียน                    
    ให้รับทราบ อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง ๒ ท่าน ผมอาจจะ                 
    ลงน้อยกว่า รองประยูรฯ  รองศุภฤกษ์ฯ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ก็มี                         
    กิจกรรมอย่าง  ๒  สัปดาห์ที ่ผ่านมาผมก็ไปร่วมรับคณะประเมินเกี ่ยวกับ                   
    เรื่องสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ โรงเรียน 



-๓๖- 

    เทศบาล ๓ วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ และโรงเรียนเทศบาล ๔ เจริญอุปถัมภ์                         
    ปัญญาธร ยังมีท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานเปิดกีฬา             
    ภายในของโรงเรียนเทศบาล ๑, ๒, ๓, ๔ ภารกิจก็เยอะครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอ่ียมวสันต์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                                           
    ขออนุญาตประท้วงครับ  ขอประท้วงท่านผู้ชี ้แจงด้วยครับ ทางสมาชิกสภา                   
    เทศบาลถามอย่างหนึ่ง ตอบอีกอย่างหนึ่งอะไรไม่รู้ยาวไปหมดเลย ทางสมาชิก                  
    พูดเป็นข้อ ๆ เท่านี้เอง ท่านพูดยาวเกินไปครับประท้วงด้วยครับ ขอบคุณ                                        
    มากครับ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  นายปรีชา  กาญจนบัตร  รองนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปรีชา กาญจนบัตร   -ขออนุญาต  ขอใช้เวลาในสภาเทศบาลนิดหนึ่งนะครับ  เพราะว่า                
รองนายกเทศมนตรี  จะต้องอธิบาย  เพราะว่าบางท่านทำความเข้าใจอาจจะใช้เวลาทำความเข้าใจ                           
    กันนานหน่อย ผมเลยจะต้องอธิบายเริ่มต้นมาจนถึง ณ ปัจจุบัน ท่านจะได้                
    ค่อย ๆ ทำความเข้าใจอย่างที่เขาบอกว่าศีลเสมอกันจะคุยกันง่าย ถ้าศีลไม่เสมอ                             
    กันอาจจะต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจ ก็จะต้องใช้เวลานิดหนึ่ง  ท่านสมาชิก                   
    ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับเรื ่องที่ท่านต้องการอยากจะทราบข้อมูลรายรับ                       
    รายจ่ายผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้ว่าเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ                               
    ราชการฯ ท่านสามารถไปยื่นคำร้องขอดูรายละเอียดได้เลย  ก็ขอเรียนให้ท่าน               
    สมาชิกสภาเทศบาลรับทราบไว้ประมาณนี้  ไม่อยากรบกวนเวลาของผู้เข้าร่วม              
    ประชุมเยอะ การประชุมครั้งที่ผ่านมาเห็นท่านสมาชิกบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มกีาร                   
    ชี ้แจงปีหน้าไม่ต้องจัด  บอกว่าท่านใจเย็น ๆ นะครับอย่าเพิ ่งน้อยใจท่าน             
    สามารถไปรับรายละเอียดได้เลย ท่านสามารถไปยื่นคำร้องขอรายละเอียด                                   
    ได้เลย  ครั ้งหน้าให้จัดเถอะครับชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม                   
    เขาอยากจะให้จัดงานประเพณีบุญกลางบ้านฯ  ท่านสมาชิกก็อย่าไปอะไรเลย           
    ครับชาวบ้านอยากให้มีงานประเพณีฯ นี้อยู่เพราะว่าทุกคนสำคัญเสมอครับ          
    ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.นิพนธ์   สายสืบสวัสดิ์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิพนธ์ สายสืบสวัสดิ์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๓                   
    กระผมขอตำหนิท่านรองปรีชาฯ เรื่องที่ท่านรองปรีชาฯ เคยบอกว่างานผมยุ่ง                     
    อย่างนี้   วันนี้ท่านรองปรีชาฯ บอกว่างานผมน้อยพูดกันคนละประเด็นเลยครับ
    และอีกอย่างหนึ่งเรื่องท่ีผมให้ชี้แจง  ผมว่าท่านทำงานหรือเปล่า  ผมไม่เข้าใจ 



-๓๗- 
    ว่าทำหรือเปล่า  เพราะว่าคุณจะต้องรู้ ว ่าคุณรับผิดชอบกองการศึกษา                                           
    คุณจะต้องรู้ ค่าใช้จ่ายอะไรไม่ใช่บ่ายเบี่ยงกฎหมายอะไรผมไม่รู ้หรอกครับ                                    
    ผมไม่ได้จบทนายมา ผมอยู่ในสภาเทศบาลอยากจะให้สมาชิกสภาเทศบาล                     
    รับทราบ และชาวบ้านอยากรู้  ครั้งที่ ๔ แล้วที่ผมสอบถาม แต่ท่านก็บ่ายเบี่ยง               
    ผมไม่ทราบว่าผู้บริหารทำอะไรกันอยู่ครับ ตอบไม่ได้เลย ผมบอกว่าตอบไม่ได้                               
    ก็ไม่ต้องไปจัดงาน  ชาวบ้านเขาอยากจะรู้งบประมาณเยอะแยะไปทำอะไร                                                  
    ใช้จ่ายอะไรกันหมดผมฝากด้วยครับ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  นายปรีชา  กาญจนบัตร  รองนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายปรีชา  กาญจนบัตร   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และผู้เข้าร่วมการประชุม จริง ๆ         
รองนายกเทศมนตรี  อธิบายไปแล้วผมพูดตั้งแต่ต้น  แต่การทำความเข้าใจได้ช้าค่อย ๆ ทำความ                 
    เข้าใจไป คำพูดบางคำท่านพูดไว้ขออนุญาตรายงานการประชุมก็มีอยู่แล้ว  ก็คง                   
    อธิบายประมาณนี้ใช้เวลาเนิ่นนานแล้ว บางเรื่องบางประเด็นอาจจะไม่ตอบ                           
    ขออนุญาตเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.นิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายนิพนธ์ สายสืบสวัสดิ์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๓                   
    ผมว่าทำงานไม่เป็นไม่ตอบ ตอบไม่ได้จริงๆ ผมก็ไม่อยากจะพูดมากโตๆ กันแล้ว                
    เป็นถึงรองนายกเทศมนตรีต้องตอบได้  ไม่ต้องพูดทำนองว่าเหน็บตอบไม่ได้               
    คือตอบไม่ได้ยอมรับไปเลย  ตอบไม่ได้ก็อย่าเป็นรองนายกเทศมนตรีเลยครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.บัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  -เร ียนประธานสภาเทศบาล และสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ  กระผม                                 
สมาชิกสภาเทศบาล  นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๒  ท่าน             
    ประธานสภาเทศบาลและท่านผู้บริหารผู้ทรงเกียรติครับ  ผมมีเรื่องอยากจะ                     
    สอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าเรื่องสุนัขจรจัดครั้งที่แล้ว          
    นายกว ิจ ัยฯ  เป ็นคนพูดว ่าป ีท ี ่แล ้ว เง ิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท สน ับสนุน                                              
    เงินงบประมาณไปที่จังหวัดชลบุรี ๑๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ที ่กองคลังมาชี ้แจง                                   
    หรือยังขอคำชี ้แจงก็ยังไม่มีคำชี ้แจง มาปีนี ้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เทศบัญญัติ               
    งบประมาณ หน้า ๑๙๘ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีกรงสุนัข เป็นเงิน                 
    ๑๓๐,๐๐๐ บาท  เงินตรงนี้อยู่ไหนหมด  เงินไปใช้อะไรหมด  ถ้าเงินยังอยู่ขอคำ             
    ชี้แจงด้วยครับ 

เรื ่องที ่ ๒ ป้ายทางเข้าสวนสาธารณะน่าจะไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ป้ายซีด
หมดแล้วท่าน  ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ให้ท่าน
ผู้บริหารช่วยดูด้วยครับ อย่าไปเอาสี TOA มาทานะครับ ขอบคุณมากครับ 



-๓๘- 
นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.สมชัย  สนธิอัชชรา  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมชัย  สนธิอัชชรา   -เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมชัย     
สมาชิกสภาเทศบาล  สนธิอัชชรา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๒  มีชาวบ้านฝากมา                       
    ๑ เรื่อง  ป้ายบอกทางหน้าปั๊มเอสโซ่ที่เลิกกิจการไปแล้ว  พอดีชาวบ้านฝาก                                                         
    มาถามว่าป้ายนี้ยังแข็งแรงอยู่หรือไม่  เพราะว่าดูไม่ค่อยแข็งแรงดูโยกเยกอยู่                   
    กลัวจะเป็นอันตรายกับคนที่สัญจรไปมาและที่อยู่ข้างเคียง  ฝากประธานสภา                  
    เทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยตรวจสอบด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.ธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธรรมรัตน์ เพชราวุฒิไกร  -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม            
    เขต ๑  มีเรื่องจากชาวบ้านตลาดเก่าแจ้งมา  ต้นไม้หลังคาตลาดฝั่งร้านทอง          
    กาญจนาภิเษก ทางกองช่างได้ไปตัดแล้วแต่ตัดอย่างเดียวไม่ได้ ท่านจะต้องหา                       
    วิธีเอารากออกให้ได้จะได้ไม่ต้องไปทำงานซ้ำซ้อนหลายๆ ครั้งครับ ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.ณภัทร  กิตติโกษา  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายณภัทร กิตติโกษา   -เรียนประธานสภาที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายณภัทร  กิตติโกษา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๓                   
    เรื่องแรก ผมอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร รถดูดเลนที่ผม                      
    ถามไว้ร้านซำเฮงค้าวัสดุก่อสร้างจะดูดต่อหรือไม่ครับ  ถ้าไม่ดูดต่อผมก็จะได้
    บอกชาวบ้าน  แล้วไม่ทราบว่ารถเสียไหมครับ  ถ้ารถเสียผมแนะนำไปยืม                           
    เทศบาลเมืองบ้านสวน  เทศบาลตำบลกูฏโง้ง จะได้ใช้งานได้ทั้งเดือน รถดูดเลน                  
    ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมขาดคุณภาพ  คุณภาพไม่ค่อยดี  ดูดไปหน่อย                                                   
    เสียตลอดหรือไม่ดูดได้ชั่วโมงเดียว  หยุด  ๔  ชั่วโมง  ไม่คุ้มกับงบประมาณที่                   
    เราซื้อไป  ๒๐  ล้านบาท 

เรื่องที่ ๒ ตอนนี้ถนนเส้นต่าง ๆ ยกตัวอย่าง ถนนเมืองเก่า ตอนนี้เส้นแบ่งถนน
หายไปหมดแล้วครับ ถนนศรีกุญชร ถนนศรีจารุสัมพันธ์ เส้นถนนมองไม่ชัดเจน
เลยครับ ผมก็เห็นท่านก็ตีแต่ขาว-แดง ครับ แต่ตรงนี้ท่านไม่ได้สนใจเลยครับ  
ท่านช่วยสำรวจหน่อยครับหลายเส้นทางช่วยรบกวนท่านผู้บริหารช่วยตีเส้น
จราจรด้วยครับเส้นกลางจะเกิดอุบัติหตุได้ 
เรื ่องที่ ๓  ผู้ออกกำลังกายที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขาบอกว่า                            
เส้นจอดรถมอเตอร์ไซด์ไม่ได้ตีเส้นไว้เลยครับ รถยนต์ก็จอดไม่เป็นที่เป็นทางเลย
ครับ ตรงข้างอัฒจันทร์รถมอเตอร์ไซด์จะออกไม่ได้ แจ้งผมมาครับ ฝากผู้บริหาร
ด้วยช่วยดำเนินการด้วยครับ 
 
 



-๓๙- 
 
นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -ขอเชิญ  สท.สิทธิศักดิ์  มูลผลา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา   -เรียนประธานสภาที่เคารพ  และเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสิทธิศักดิ์  มูลผลา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑                                        
    มีชาวบ้านแจ้งมาฝาท่อระบายน้ำได้มีการทรุดตัว  ถนนบริเวณทางขึ้นบ้าน                       
    เฮียมัคเก่า  ซึ ่งผมไม่ทราบว่าทางขึ้นเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือเปล่า                                      
    หรือของเอกชน ฝากประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ 
    ชาวบ้านได้แจ้งมาครับ ทรุดตัวมากรถวิ่งผ่านอาจจะยุบได้ครับ 
     -ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม         
    ที่ไว้วางใจเลือกผมเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ที่ให้กับผม                               
    นะครับ  ผมจะตั้งใจทำหน้าที่รองประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมอย่าง                                               
    สุดความสามารถและให้ดีที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี   -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญ  สท.ดนัย  เอี่ยมวสันต์ ครับ 

นายดนัย  เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายดนัย  เอี่ยมวสันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๑                                                  
    ผมฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  ทางสภาเทศบาล                       
    แห่งนี้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖                 
    กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเครื่องดนตรีสากล  จำนวน ๒๘๓,๖๐๐ บาท ทางสภา                      
    เทศบาลได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  ถ้าเงินในเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีแล้วให้ช่วย             
    จัดซื ้อจัดจ้างเครื ่องดนตรีสากลให้กับทางโรงเรียน  เพราะว่าเด็กนักเรียน                                 
    ต้องการใช้มากไม่มีอุปกรณ์ในการเล่นดนตรี  เพื่อเป็นประโยชน์กับการศึกษา              
    ถ้ามีเงินแล้วฝากท่านผู้บริหารด้วยครับใกล้จะปิดภาคเรียนที่ ๑ แล้ว ผมขอเป็น                  
    ภาคเรียนที่ ๒ แล้วกันครับ  เด็กนักเรียนจะได้มีกิจกรรมในการร้องเพลงอาจจะ                
    พัฒนาเป็นมืออาชีพก็ได้  ฝากคณะผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายพิชัย   ทรงศักดิ์ศรี   -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญ สท.ณภัทร  กิตติโกษา ครับ 

นายณภัทร  กิตติโกษา   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายณภัทร กิตติโกษา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๓                                                   
    เมื่อสองวันที่แล้ว ผมแจ้งท่านรองประยูรฯ  เรื่องล้างถนนฝุ่นเยอะมาก ก็ต้อง                  
    ขอขอบคุณท่านรองประยูรฯ  ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงท่านรองประยูรฯ มาช่วย                      
    ดำเนินการให้เลยครับ ขอขอบคุณท่านรองประยูรฯ ด้วยครับ  มีอีกหลายสาย                       
    ขอให้ท่านช่วยสำรวจดูให้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 






